
 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 

ในวันอังคาร ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2565 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

************************** 
 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

นายศรีคำ  อินต๊ะสาร  
นายสุวัจน์  แข่งขัน  
นายเชิดพงค ์ อัมพุธ 
นายสงกรานต์  มากสุก 
นายสังคม  ราชเนตร  
นายนาน  ราชเนตร  
นายสมชาติ  โต๊ะเงิน  
นายเอกพันธ์  ตุ่นนวน 
ร้อยตร ีสมบัติ  ธิวงษา 
นายธวัช  ไชยวุฒิ 
นายสกานต ์ แปงศรี  
นายอดุลย์  ไชยวุฒิ 

ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ศรีคำ  อินต๊ะสาร  
สุวัจน์  แข่งขัน  
เชิดพงค ์ อัมพุธ 
สงกรานต์  มากสุก 
สังคม  ราชเนตร  
นาน  ราชเนตร  
สมชาติ  โต๊ะเงิน  
เอกพันธ์  ตุ่นนวน 
สมบัติ  ธิวงษา 
ธวัช  ไชยวุฒ ิ
สกานต์  แปงศรี  
อดุลย์  ไชยวุฒิ 

 

 
- ลา   จำนวน....................1..................คน 
- ผู้ไม่มาประชุม จำนวน....................-...................คน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายกฤษณพันธ์  ผดุงศร  

 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

- ลาป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   ฝ่ายบริหาร/ประชาชน/พนักงานเทศบาล 

ที ่ ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

นายสมพันธ์  ธิวงษา  
นายเขียนทอง  คำนวล 
นายสมบูรณ ์  แข่งขัน 
นายสุริยา  ช้างทรัพย์ 
นายลอง  เขียวงาม 
นางอาสาศิริ  ศิริชัย 
นายสุวิทย์  เมืองมา 
นางอรัญญา ไชยวุฒิ 

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

สมพันธ์  ธิวงษา  
เขียนทอง  คำนวล 
สมบูรณ์   แข่งขัน 
สุริยา  ช้างทรัพย์ 
ลอง  เขียวงาม 
อาสาศิริ  ศิริชัย 
สุวิทย์  เมืองมา 
อรัญญา ไชยวุฒิ 

 

 
/สิบเอกสมบูรณ์... 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

สิบเอกสมบูรณ์ ธนะสิทธิ์ 
สิบเอกทวีศักดิ์  พละศักดิ์
นางสาวยุพิน  แก้วน้อย 
นางสาวอรุณี  การเร็ว 
จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ 
นางชนิดา  หวานเสียง  
นางเรือนแก้ว  ไชยวุฒิ 
จ่าเอกสยม   ยินดี 
นางสาวพัชรินทร์  ไชยวุฒิ 
นางสาวภาณิญนุช ธิสาร 
นางสุปรียา อาปะมาเถ 
นางวิภารัตน์  วิทยาลัย 
นางสาวอนัญญา กองคำ 
นางสาวขวัญเสด็จ  ไชยสาร 
นายพิชญ์  กุลนนท์พิสิษฐ์ 
นางศรีจันทร์  อินต๊ะสาร 
นางสาวธรรมรส คำนวล 
นายนิชวน  การเร็ว 
นายรังสรรค์  นันตา 
นางสาวกชพร ราชเนตร 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นิติกรชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน) 
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
พนักงานจ้างทั่วไป 
เทศกิจ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

สมบูรณ์ ธนะสิทธิ์ 
ทวีศักดิ์  พละศักดิ์ 
ยุพิน  แก้วน้อย 
อรุณี  การเร็ว 
ณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ 
ชนิดา  หวานเสียง  
เรือนแก้ว  ไชยวุฒิ 
สยม   ยินดี 
พัชรินทร์  ไชยวุฒิ 
ภาณิญนุช ธิสาร 
สุปรียา อาปะมาเถ 
วิภารัตน์  วิทยาลัย 
อนัญญา กองคำ 
ขวัญเสด็จ  ไชยสาร 
พิชญ์  กุลนนท์พิสิษฐ์ 
ศรีจันทร์  อินต๊ะสาร 
ธรรมรส คำนวล 
นิชวน  การเร็ว 
รังสรรค์  นันตา 
กชพร ราชเนตร 

 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  

ท่านปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตรงกับวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565  
ลำดับต่อไป ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
และกล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร เรียน นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม 
(ประธานสภา)  ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่ง

ตรงกับวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 และในวันนี้ท่านสมาชิกสภามาประชุม จำนวน  
11 ท่าน มีสมาชิกสภาได้ขออนุญาตลาป่วย จำนวน 1 ท่าน คือ นายกฤษณพันธ์  ผดุงศร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เนื่องจาก หมอนัดตรวจที่โรงพยาบาลดอกคำใต้ แต่ก็ถือว่าครบ
องค์ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมก็ขอเปิดการประชุมสภา ครับ  

 
 

/ระเบียบวาระท่ี 1.... 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร สำหรับวันนี้ ผมก็มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้   
(ประธานสภา)  เรื่องแรก  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ขอเชิญ 
นางสาวภาณิญนุช ธิสาร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุม ขอเชิญครับ 

น.ส.ภาณิญนุช  ธิสาร   เรียน ท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา  
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)  รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวภาณิญนุช  ธิสาร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน วันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2564 – มีนาคม  2565) เดี๋ยวจะได้ให้ท่านเลขานุสภาได้
ขึ้นภาพสรุปขึ้นหน้าจอโปรเจ็คเตอร์เพ่ือให้ทุกท่านได้เห็นพร้อมกัน ซึ่งตาม พรบ.ของเทศบาล 
ปี พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบันได้แจ้งไว้ว่าภายในปีหนึ่งนายกเทศมนตรีต้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๆ ละ 1 ครั้ง แต่ก็สามารถดำเนินการได้ 6 เดือน เพ่ือ
รายงานให้สภาทราบอีกครั้งก็ได้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำได้ จากการประชุมเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมติที่ประชุมว่า
ขอให้รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน ในรอบ 6 เดือนให้สภาและประชาชนได้  
รับทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามมติดังกล่าว งานแผนก็ได้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารได้รับทราบ
และเสนอต่อสภาเพ่ือให้รับทราบต่อไป โดยได้จัดทำประกาศไว้ในเวปไซต์ของเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เวปไซต์ของเทศบาล สามารถคลิก
เข้าไปดูได้ที่งานนโยบายและแผนได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดสรุปผลการติดตามฯ เป็นรูปเล่ม
เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพ่ือรายงานเพ่ือทราบจึงขอสรุปเพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา
มากเกินไปในการประชุมสภา ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ที่ประชุมไปแล้วนั้น หน้าแรกจะ
เป็นการสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเริ่มต้นที่ 
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม  2565) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 จะเป็น 
โครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯ และก็จะเลือกมาแค่โครงการพัฒนาที่เป็นการบริการ
สาธารณะเท่านั้น เพ่ือนำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานสรุปได้ จำนวน 136 โครงการ ใน
รอบ 6 เดือนที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.24 
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.35 และโครงการที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ จำนวน 108 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.41 ส่วนที่ 2 ก็จะเป็นโครงการที่จ่าย
ขาดจากเงินสะสมของเทศบาล จำนวน 38 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจำนวน 1 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  2.63  ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
5.79 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.58 หน้าถัดไปก็จะ
เป็นบัญชียุทธศาสตร์  อันนี้ก็จะเป็นไปตามแผนดำเนินงาน อย่างที่ได้นำเรียนว่านำโครงการ
มาจากเทศบัญญัติฯ ที่เป็นโครงการพัฒนาเท่านั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น ห้วง พ.ศ. 2561 
2565 มีจำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดิฉันก็ขอสรุปโครงการตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และตาม    
เทศบัญญัติ ดังนี้  

 
/ยุทธศาสตร์ที่ 1.... 
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- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ มีจำนวน 19 โครงการ 
- ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม มีจำนวน  

74 โครงการ  
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           

มีจำนวน 13  โครงการ  
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย มีจำนวน  

12 โครงการ  
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล มี 

จำนวน 18  โครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 136 โครงการ  
โดยมีงบประมาณที่อนุมัติเฉพาะโครงการพัฒนาที่บริการสาธารณะ เป็นเงิน จำนวน  

8,615,600 บาท หน้าต่อมา ในแต่ละยุทธศาสตร์ โครงการทั้งหมดช่องแรกมีกี่โครงการที่
ได้รับการอนุมัติให้ทำแผนการดำเนินงาน และก็อยู่ระหว่างการดำเนินการกี่โครงการ และ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วจำนวนกี่โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีก่ี
โครงการ ตรงนี้ก็จะเป็นช่องจำนวนโครงการ และสองช่องสุดท้าย จะเป็นเรื่องของ
งบประมาณ ได้รับการอนุมัติไปเท่าไหร่และเบิกจ่ายไปจำนวนเท่าไหร่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2564 – มีนาคม 2565 ซึ่งรวมแล้วตอนนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 136 โครงการ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 10 โครงการ และยังไม่ได้
ดำเนินการ จำนวน 108 โครงการ งบประมาณที่อนุมัติไปแล้ว 8 ,615,600 บาท โดย
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 3,462,562 บาท ตรงนี้ก็เป็นบัญชีสรุปทั้งหมด
นะคะ ในส่วนของแผนการดำเนินงาน ที่ได้นำมาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2565 ก็จะขอให้ท่านเลขานุการสภาได้เปิดไปที่หน้า 21 บัญชียุทธศาสตร์ที่ 2           
จะเป็นยุทธศาสตร์เรื่องงบประมาณที่จ่ายขาดจากเงินสะสมที่ได้รับการอนุมัติจากสภาไป
เรียบร้อยแล้วโดยจะแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์เหมือนกัน แต่ที่เราขออนุมัติจ่ายขาดและได้รับ
การอนุมัติเรียบร้อยจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ จำนวน 
38 โครงการ งบประมาณ 6,371,100 บาท ตรงนี้คือในส่วนที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้รับ
การอนุมัติ ต่อไปจะเป็นหน้าที่ 22 จะเป็นบัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ที่ได้รับไปทั้งหมด 39 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ           
จากงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นเงิน 3 ,552,000 บาท และขณะนี้การเบิกจ่ายถึงเดือน
มีนาคม 2565 เป็นเงิน 1,962,400 บาท ในส่วนตรงนี้เป็นสรุปผลการดำเนินงาน เพ่ือ        
นำเรียนให้สภาเทศบาลได้รับทราบ ถ้าอยากทราบรายละเอียดแบบเต็มรูปเล่มก็ขอให้ไปดูได้ที่
เวปไซต์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ งานนโยบายและแผน ในส่วนของรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2565 ดิฉันจึงขอรายงานไว้เพียงเท่านี้  ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันก็ขอนำเรียนให้สภาทราบไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ   

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ก็ขอขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้ชี้แจงรายละเอียดรายงานผลการติดตามแผน 
(ประธานสภา) พัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ ต่อไปเข้าสู่ในระเบียบวาระ        

ที่  2 ครับ  
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่1  

ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่  22  กุมภาพันธ์  2565 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
(ประธานสภา)  เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผมขอเชิญ นายธวัช ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล  

เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ   
นายธวัช  ไชยวุฒิ   เรียน ท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 2) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธวัช ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในฐานะ  

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  ซ่ึงทางคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจ
และแก้ไขปรับปรุงรายงานการประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้สำเนาเอกสารแนบให้กับ 
สมาชิกสภาและผู้บริหารทุกท่านไปแล้ว  ที่ประชุมมีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงาน
การประชุมสภา ขอเชิญครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ตามท่ีท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดช้ี้แจงรายงานการ 
(ประธานสภา)  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่1  ประจำปี  พ.ศ. 2565  เมื่อวันอังคารที ่ 

22 กุมภาพันธ์ 2565 มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม เชิญครับ ถ้าไม่มี....ผมจะขอมติในท่ี 
ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์  2565  
โปรดยกมือ ครับ   

มติที่ประชุม    - เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -    เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1   เสียง (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภา) 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม สมาชิกสภามีความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
(ประธานสภา)   บ้านถ้ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมือ่วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์  

2565 ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน 10 เสียง และ งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระท่ี 3 ครับ     

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  กระทู้ถาม   
นายศรีคำ อินต๊ะสาร สำหรับเรื่องกระทู้ถามในวันนี้ ไม่มี ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  4  ครับ 
(ประธานสภา)   
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
นายศรีคำ อินต๊ะสาร สำหรับระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว คือ 
(ประธานสภา)  เรื่อง การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล       

บ้านถ้ำ ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้พิจารณา เมื่อคราวประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2565 
เรียบร้อยแล้ว  จำนวน 3 ท่าน  ดังนี้ 

1. นายธวัช  ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   เป็นคณะกรรมการคนที ่1 
   2. นายนาน ราชเนตร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   เป็นคณะกรรมการคนที ่2 
   3. นายสกานต ์ แปงศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   เป็นคณะกรรมการคนที ่3 

และทางคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ก็ได้คัดเลือกประธานคณะกรรมการ โดยมีมติเห็นชอบให้ 
นายธวัช ไชยวุฒิ  เป็นประธานคณะกรรมการฯ และ นายนาน ราชเนตร , นายสกานต์         
แปงศรี เป็นคณะกรรมการฯ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ครับ  

/ระเบียบวาระท่ี 5… 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณามี จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

5.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้ที่นั่ง 11 คน) 
ลักษณะตู้ นั่ งสี่ ตอน  (กระจั งหน้ าตอนใน ) ยี่ห้ อรถยนต์  TOYOTA เลขตั วถั ง MKST 
22P205001251 รุ่นปี ค.ศ. 2014  (COMMUTER) 1KD-U445972 เลขทะเบียน    
นจ 2302 จังหวัดเชียงใหม่  สีขาว จำนวน 4 สูบ 2986 ซีซี ขนาด 136 แรงม้า 2 เพลา 
4 ล้อ ยาง 4 เส้น จำนวน 1 คัน จาก นางสาวศิริมล  มะลิวงค์ อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 
1/2  หมู่ที่ 5 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
ได้ ใช้ เป็ นสาธารณ ประโยชน์ ร่วมกันหรือไว้ ใช้ ในทางราชการต่อไป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 9 “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำ
ดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือ
สิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น”) 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ อ่านเรื่องญัตต ิขอความเห็นชอบรับมอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
(ประธานสภา) เกิน 7 คน(รถตู้ที่นั่ง 11 คน) ลักษณะตู้นั่งสี่ตอน (กระจังหน้าตอนใน) ยี่ห้อรถยนต์ TOYOTA 

เลขตัวถัง MMKST 22P205001251 รุ่นปี ค.ศ. 2014 (COMMUTER) 1KD-445972               
เลขทะเบียน นจ 2302 จังหวัดเชียงใหม่  สีขาว จำนวน 4 สูบ 2986 ซีซี ขนาด 136  
แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น จำนวน 1 คัน  จาก นางสาวศิริมล  มะลิวงค์  อายุ 36 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 1/2 หมู่ที่  5  ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญ
ท่านนายกฯ ครับ   

นายสมพันธ์  ธิวงษา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
(นายกเทศมนตรี) นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบรับ 

มอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้ที่นั่ง 11 คน)ลักษณะตู้นั่งสี่ตอน (กระจังหน้าตอน
ใน) ยี่ห้อรถยนต์  TOYOTA เลขตัวถัง MMKST22P205001251 รุ่นปี  ค.ศ. 2014  
(COMMUTER) 1KD-U445972 เลขทะเบียน นจ  2302 จังหวัดเชียงใหม่ สีขาว จำนวน  
4 สูบ 2986 ซีซี  ขนาด  136  แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น จำนวน 1 คัน จาก
นางสาวศิริมล มะลิวงค์ อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1/2 หมู่ที่  5 ตำบลบวกค้าง อำเภอ             
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือเทศบาลตำบลบ้านถ้ำได้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน
หรือไว้ใช้ในทางราชการต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553 ข้อ 9 “ในกรณีที่มี       
ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วย
การบริหาราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ”) ขอสภาไดโ้ปรดพิจารณา ครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม ตามท่ีท่าน 
(ประธานสภา)  นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติ เชิญครับ  
นายสงกรานต์ มากสุก  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 1)  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสงกรานต์ มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1               
 

/ผมอยาก... 
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ผมอยากจะสอบถามเรื่องรถตู้  ถ้าหากว่าสภาเห็นชอบแล้วรถพร้อมที่จะใช้งานได้เลย              
หรือเปล่า หรือว่ารถไม่พร้อมใช้ ถ้าหากสภาเห็นชอบรับมาโดยที่อุปกรณ์ประกอบรถไม่ครบ
แล้วจะมีปัญหาหรือไม่ครับ ผมก็จะขอสอบถามตรงส่วนนี้ก่อน ครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ นายสงกรานต์ มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
(ประธานสภา)    
นายสมพันธ์ ธิวงษา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
(นายกเทศมนตรี) นายสมพันธ์  ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ก็ขอขอบคุณ นายสงกรานต์ มากสุก  

สมาชิกสภา เขต 1 ที่ได้สอบถามเรื่องรถตู้ สำหรับรถตู้คันนี้ เมื่อก่อนเป็นรถตู้ที่วิ่งทัวร์  แล้ว
คณะกรรมการโดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาร่วมกันดำเนินการเรื่องรถตู้ โดยรถตู้
คันนี้ได้รับมาจากพ่ีน้องชาวบ้านที่ได้ร่วมกันบริจาคสมทบเงินเพ่ือจัดซื้อรถตู้คันนี้ เพ่ือมอบให้
ทางเทศบาลไว้ใช้ในราชการ เพ่ือเป็นรถตู้ฉุกเฉินในการรับส่งผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบล       
บ้านถ้ำ สำหรับสภาพรถก็ได้ให้คณะกรรมการและสมาชิกสภาร่วมกันตรวจสอบแล้วซึ่งรถก็
อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานไม่มีปัญหา ถ้าหากวันนี้สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบรับโอนรถคันนี้
ไว้ก่อนแล้วผมก็จะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลดำเนินการเรื่องด้านเอกสารในการ
รับโอนรถจากเจ้าของเดิมเพ่ือให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและเรื่องอุปกรณ์
ภายในรถ ผมก็ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สั่งของมา        
ผมเชื่อว่ารถคันนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติม ผมก็ขอมอบให้หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันฯได้ไปติดต่อประสานงานที่ขนส่งจังหวัด ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ได้ชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่าน นายกเทศมนตรี ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครับ 
(ประธานสภา)  
จอ.ณัฐวรรธน์ พรมมินทร์  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  สมาชิกสภา และ 
(หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย หลังจากที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี เมื่อวานผมได้ไปติดต่อ
ประสานงานที่ขนส่งจังหวัด ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ทางสภาได้รับโอนรถตู้แล้ว ผมก็จะได้ไป
ติดต่อเรื่องการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีที่ขนส่งจังหวัด ที่ขาดไป 2 เดือนที่ อยู่ระหว่างการ
จัดซื้อ และอยู่ระหว่างที่ไปต่อเติมรถแล้วก็จะได้ทำเรื่องขออนุญาตแจ้งจอดรถและแจ้งหยุดใช้
รถชั่วคราวระยะเวลาประมาณ 3 - 5 วัน และหลังจากนั้นก็จะทำเรื่องเพ่ือขอจดทะเบียนใหม่
ก็คือโอนกรรมสิทธิ์เป็นของเทศบาล ถ้าได้รถเป็นของเทศบาลแล้วก็จะดำเนินการในส่วนของ
การขออนุญาตการใช้เสียงสัญญาณจากกองกำกับตำรวจภูธรจังหวัดและขออนุญาตวิ่งรถจาก 
สสจ.จังหวัด ส่วนอุปกรณ์ที่ท่านนายกได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับ ผมก็ได้ดำเนินการส่วน      
ที่ขาดอีกไม่กี่ชิ้น ประมาณ 1 อาทิตย์ อุปกรณ์คงได้ครบและควบคู่กับที่เราได้ขออนุญาตทาง
ขนส่งจังหวัด ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ประมาณเดือนหน้าก็คงจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยสามารถนำ
รถมาให้บริการประชาชนในการรับส่งผู้เจ็บป่วยต่อไป ผมก็ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบไว้
เพียงเท่านี้ก่อน ครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา) 
    

/นายสมพันธ์… 
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นายสมพันธ์  ธิวงษา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
(นายกเทศมนตรี) นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ผมก็ขอเสริมท่านหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ            

เรื่องอุปกรณ์การแพทย์ของรถตู้ ตอนนี้เราก็ได้รับงบประมาณจากภายนอกมาประมาณ        
สามหมื่นกว่าบาท ก็เพียงพอที่จะสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ติดรถตู้โดยใช้        
งบประมาณสองหมื่นหกพันบาทถ้วน และเงินที่เหลือจากตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในการตรวจ
สภาพรถและรถตู้คันนี้ก็พร้อมใช้งานคงไม่มีปัญหาอะไร ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านนายกฯครับ ขอเชิญสมาชิกสภาที่จะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  
(ประธานสภา) 
นายธวัช  ไชยวุฒิ  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 2) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธวัช ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมก็ขอ 

สอบถาม ขั้นตอนของการรับโอนรถตู้ ไม่ทราบว่ามีขั้นตอน ข้อระเบียบกฎหมายอย่างไรบ้าง
ว่าหน่วยงานราชการจะรับโอนครุภัณฑ์จากหน่วยงานเอกชน มีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้าง          
ผมก็ขอให้ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจให้คำตอบเพ่ือที่จะให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอบคุณครับ   

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ นายธวัช ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเชิญท่านสิบเอกทวีศักดิ์ พละศักดิ์  
(ประธานสภา) 
สอ.ทวีศักดิ์ พละศักดิ์   เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา รวมถึง 
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม สิบเอกทวีศักดิ์ พละศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ก็ต้อง

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้สอบถามนะครับ ผมก็จะได้นำเรียนชี้แจงในภาพรวม เราจะ
ได้นำบทเรียนในอดีตมาแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งในครั้งนี้ผมเองก็ได้มีส่วนร่วมโดยท่าน
ปลัดเทศบาลได้มอบหมายให้ผมได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุกรณีที่ได้รับบริจาค
ครุภัณฑ์รถตู้คันนี้ โดยมีรายนามคณะกรรมการดังนี้    

1. นายเขียนทอง  คำนวล        ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี    ประธานกรรมการ  
    2. นายสมบูรณ์  แข่งขัน          ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี    กรรมการ  
    3. นายเชิดพงค์  อัมพุธ         ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด      กรรมการ  
    4. จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ   กรรมการ  
    5. นายกฤษณพันธ์ ผดุงศร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  กรรมการ  
    6. นายธวัช  ไชยวุฒิ        ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   กรรมการ  
    7. สิบเอกทวีศักดิ์  พละศักดิ์ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ/เลขานุการ  

โดยมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน นะครับ ที่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ
สภาพรถตู้นะครับ ตรงนี้ก็ต้องว่ากันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553 ข้อ 9 “ในกรณี
ที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิ์อัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระ       
ติดพันหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ”) กรณีที่สภารับการบริจาคครุภัณฑ์
หลังจากนั้นก็จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถยนต์ตรวจตามข้อเท็จจริง       
ว่ามีเลขไมล์เท่าไหร่ มีกี่เพลา มีกี่ล้อ และรถยนต์พร้อมที่จะใช้งานได้หรือไม่และมีความ
เหมาะสมกับทางราชการหรือไม่ สภาพรถจะเป็นประการใดตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสภาพรถยนต์ที่จะรายงานให้ผู้บริหารหรือให้สภาทราบ  

/เบื้องตัน... 
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เบื้องต้นผมก็ได้วิ่งเข้าวิ่งออกในการไปตรวจดูสภาพรถยนต์ก็ประมาณหนึ่งก็ได้ปรึกษา
คณะกรรมการนัดตรวจสภาพรถพร้อมกับรายงานเพ่ือลงความเห็นเสนอต่อนายกฯ หลังจาก
คณะกรรมการมีข้อสรุปต่อนายกฯเรียบร้อยแล้ว มันก็จะเป็นขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนเพ่ือ
เป็นครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำซึ่งก็คงจะได้มอบหมายให้ท่านหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ซึ่ง
เป็นผู้กำกับในการดูแลใช้งานรถยนต์คันนี้นะครับ ให้บันทึกรายงานขึ้นมาเพ่ือขอขึ้นทะเบียน
ครุภัณฑ์เสนอผ่านนายกขึ้นมาเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ก็จะมี 1. งานพัสดุจะต้องลงทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย เมื่อคุมเสร็จเรียบร้อยแล้วครุภัณฑ์ก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ที่ชอบธรรมของ
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว มันก็จะมีการเกี่ยวข้องเรื่องของการเบิกน้ำมัน ขออนุญาต
ใช้รถเพ่ือไปนอกสถานที่ หรือการจ้างคนขับรถมันจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแล้ว ใน
ส่วนนี้ก็คือขั้นตอนของการรับโอนครุภัณฑ์และลงทะเบียนคุมที่ถูกต้องตามระเบียบ ผมก็มี
เรื่องท่ีจะนำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ของเชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ 
(ประธานสภา)   
นางอาสาศิริ ศิริชัย เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  รวมถึงผู้เข้าร่วม
(ปลัดเทศบาล)  ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางอาสาศิริ ศิริชัย ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ กรณีนี้ดิฉันก็ขอเพ่ิมเติม 

เล็กน้อยเพ่ือให้เป็นแนวคิดก่อนที่ท่านสมาชิกสภาจะลงมติลงไป หลักเกณฑ์ที่ท่านหัวหน้า
ทวีศักดิ์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบนั้น เนื่องจากดิฉันได้มอบหมายให้ไปดำเนินการขั้นตอน
หลัก ๆ แล้วก็คือ เราต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถเบื้องต้นก่อนว่าสภาพพร้อมใช้
งานหรือไม่ รับมาแล้วจะมาเป็นภาระของเทศบาลหรือไม่ พอแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วก็ให้
คณะกรรมการชุดนี้ไปประเมินสภาพรถเบื้องต้นก่อน หลังจากประเมินเรียบร้อยแล้ว ก็ควรจะ
นำเสนอให้ที่ประชุมสภารับทราบก่อนว่าขณะนี้รถที่เราจะรับโอนมีสภาพลักษณะอยู่ในระดับ
ไหนจะขับไปซ่อมไปหรือว่ารับโอนแบบไม่มีปัญหา นี่คือการตรวจสภาพเบื้องต้น ก็อยากจะ
มอบหมายให้หัวหน้าทวีศักดิ์ในฐานะเป็นคณะกรรมการตรวจสภาพรถ ก็จะให้ตรวจสภาพรถ
ก่อนนำเสนอต่อสภา เพราะปกติก็ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบสภาพรถก่อนที่จะ
นำเสนอต่อสภา เพราะฉะนั้นคณะกรรมการจะต้องตรวจสภาพรถเบื้องต้นก่อนว่าสภาพรถ
เป็นอย่างไร พร้อมใช้งานหรือไม่ ก็ให้ทางคณะกรรมการรีบตรวจก่อนที่จะนำเข้าที่ประชุม
สภาเพราะจะได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาว่าสภาพรถเป็นอย่างไรบ้างและก็อยาก
ว่ากรณีนี้ที่ทะเบียนรถมันขาดมันเป็นครุภัณฑ์ที่สมบูรณ์พร้อมที่เราจะรับโอนได้หรือยัง เพราะ
ตรงนี้มันเข้ามาเป็นภาระของเราต้องไปดำเนินการต่อทะเบียนเองหรือเปล่า จึงอยากเสนอว่า
ถ้าหากสภาพรถยังไม่พร้อม ไม่ต้องรับโอน เราควรจะเลื่อนการประชุมออกไปก่อนรอให้สภาพ
รถมันพร้อมใช้ดีกว่านี้ก่อนน่าจะดีกว่าหรือไม่ เพราะตอนนี้ทะเบียนรถก็ขาด สมมุติว่าท่าน          
มีมติรับโอนในวันนี้ แล้วท่านไปต่อทะเบียนรถอีกวันหลังจากรับโอนแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกัน
หรือว่ามันจะแย้งกันหรือเปล่า เหมือนกับว่าของไม่สมบูรณ์แล้วคุณรับเข้ามาทำไม ตรงนี้ก็เป็น
ข้อเสนอแนะ ก็อยากจะให้ทางสภาได้พิจารณากันก่อน เพราะว่าถ้าเรารับไปแล้ว เกิดมีปัญหา
ตามมาเราก็จะต้องได้แก้ไขปัญหา ก็อยากจะฝากสภาไว้ด้วย เพราะต่อไปถ้าหากเกิดปัญหามา
เราจะแก้ไขไม่ไหว เราควรจะรัดกุมแล้วค่อยไปพิจารณาอีกรอบก็ได้ แต่ก็อยากไห้รถอยู่ใน
สภาพดีพร้อมโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเลย  
 

/ถ้าหาก... 
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ถ้าหากท่านมีมติรับในวันนี้ แล้วต้องไปต่อทะเบียนวันนี้พรุ่งนี้หรืออาทิตย์ถัดไปนั้น  ก็จะ
เหมือนกับว่ารถทะเบียนขาดแล้วเรารับมาทำไมซึ่งไม่มีความพร้อมเลย ก็อยากจะให้ช่วยกัน
คิดก่อนจะมีมติเพราะว่าก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาแล้วเรามาตามแก้ไขภายหลังแล้วมันจะยุ่งยาก 
ดิฉันขอเสนอต่อที่ประชุมไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณค่ะ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา)   
นายธวัช  ไชยวุฒิ  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 2) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธวัช ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ในส่วน

ของผมก็ขอเสนอว่าขั้นตอนทุกอย่างของเรายังไม่พร้อมเลยนะครับ ก็ไม่ทราบว่าติดขัด
ตรงไหนก็ไม่ทราบ เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ขั้นตอนที่ถูกต้องว่าควรจะต้องทำอะไรก่อนหรือหลัง
และกรรมการที่จะตรวจสอบสภาพรถก็ยังไม่มีการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรเลย แล้วจะมา
ให้สภามีมติรับโอน ผมก็อยากจะให้สภาพิจารณาอีกครั้งในคราวประชุมครั้งต่อไป รอให้
เอกสารครบตามขั้นตอนก่อน ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้ขี้แจ้งไปแล้วนั้น ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้
คณะกรรมการได้ตรวจเช็คสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยนำเสนอให้สภาพิจารณาใหม่ก็
จะเป็นการดี ผมก็ขอเสนอเพียงเท่านี้ก่อนครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ นายธวัช ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา) 
นายสมชาติ โต๊ะเงิน เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล  
(สมาชิกสภา เขต 1) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมชาติ โต๊ะเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ใน 

ส่วนของผมก็อยากจะเสนอว่าขอให้มีความพร้อมกว่านี้อีกสักหน่อยอย่างที่ท่านปลัดเทศบาล 
ได้แจ้งไปแล้วว่าเราต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยก่อน แต่กรณีนี้
ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งและยังไม่มีการรายงานให้ที่ประชุมทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณาเลย          
ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าพอมีคนมาถามเราก็บอกว่า           
ยังไม่ได้รับแต่ขอเลื่อนไปก่อนเพราะว่าสภาพรถตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์ ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอา
สมบูรณ์แบบ 100 % ก็ขอแค่ให้มันถูกต้องตามขั้นตอนตามเกณฑ์ ตามระเบียบ เพ่ือที่จะได้
ปกป้องหน่วยงานของเรา ปกป้องสภาเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้พ่ีน้องชาวบ้าน ไม่ใช่ว่า
รถไม่มีความพร้อมแล้วเรารับมาก็จะมาเป็นภาระของเทศบาลและงบประมาณตรงส่วนนี้เรา 
ก็ไม่ได้ตั้งไว้ก็ไม่ทราบว่าจะต้องใช้งบประมาณตรงส่วนไหน ก็จะนำเรียนสอบถามท่านนายกฯ 
ว่าตรงส่วนนี้เราได้มีงบประมาณข้างนอก เพ่ือนำมาปรับปรุงตรงส่วนนี้จะได้ก่อนหรือไม่  
อาจจะขอให้ท่านประธานเปิดสมัยประชุมครั้งถัดไปในวันอังคารหน้าหรืออังคารถัดไปก็ยัง         
ไม่สาย เพราะว่าช่วงนี้รถก็ยังวิ่งไม่ได้อยู่ดี ผมก็มีเรื่องที่ จะนำเรียนในที่ประชุมไว้เพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ นายสมชาติ โต๊ะเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ต่อไปขอเชิญท่านอื่น ๆ ครับ 
(ประธานสภา) 
นายนาน ราชเนตร   เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 1) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายนาน ราชเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในส่วน 

ของเรื่องการรับรถนั้น ถ้าสภามีมติรับ จะรับในนามชื่อใครที่เป็นผู้บริจาค และถ้าสภารับแล้ว
ก็จะเปลี่ยนเป็นกรรมสิทธิ์ชื่อของเทศบาลเลยหรือไม่ครับ ผมว่าเรามาพิจารณากันอีกทีก่อน
จะดีไหมครับแล้วค่อยมีมติรับในการประชุมครั้งถัดไปครับ ผมก็ขอนำเรียนที่ประชุมไว้เท่านี้
ก่อนนะครับ  

/นายศรีคำ.... 
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นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ นายนาน ราชเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ต่อไปขอเชิญท่านอื่น ๆ ครับ 
(ประธานสภา) 
นายสมชาติ โต๊ะเงิน  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 1) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมชาติ โต๊ะเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เอา 

อย่างนี้ดีกว่าครับ ผมขอนำเรียนท่านประธานสภาว่าขอพักการประชุม ประมาณ 10 นาที 
เพ่ือหารือกันก่อนที่จะมีการลงมติ เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราอาจจะมี
แนวทางที่ดีกว่านี้แล้วค่อยมาประชุมกันต่อ ผมก็ขอนำเรียนเสนอที่ประชุมไว้เพียงเท่านี้   
ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ นายสมชาติ โต๊ะเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติม 
(ประธานสภา)  เชิญครับ ถ้าไม่ม.ี...ผมขอพักการประชุม 10 นาที แล้วค่อยมาประชุมต่อครับ  
พักเบรก 10 นาที 
นายศรีคำ อินต๊ะสาร หลังจากเราได้พักการประชุมกัน 10 นาที เรียบร้อยแล้ว เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทาง 
(ประธานสภา)  ร่วมกันต่อไป เราเริ่มการประชุมต่อ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ครับ 
นายสมชาติ โต๊ะเงิน  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 1) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  นายสมชาติ  โต๊ะเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมก ็

ขอนำเรียนที่ประชุมว่าขอให้เลื่อนการลงมติออกไปก่อนรอจนกว่าให้มีการดำเนินการ          
ด้านเอกสารสภาพรถยนต์ให้พร้อมโอนและมีการตรวจสภาพข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการ
ตรวจสภาพรถยนต์ได้รายงานนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือทราบในเบื้องต้น แล้วค่อย
นำเสนอสภา เพ่ือให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งถัดไป ครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ นายสมชาติ โต๊ะเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติม 
(ประธานสภา)  เชิญครับ ถ้าไม่มี...ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นชอบให้เลื่อนการลงมติ  

ออกไปก่อนจนกว่าจะดำเนินการด้านเอกสารให้เรียบร้อย สภาพรถยนต์ให้มีความพร้อมที่จะ
รับโอนและมีการตรวจสภาพข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการตรวจสภาพรถยนต์และรายงาน   
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ โปรดยกมือ ครับ    

มติที่ประชุม    - เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง  
- ไม่เห็นชอบ จำนวน    -    เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน   1   เสียง (นายศรีคำ อินต๊ะสาร ประธานสภา) 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร สรุปมติที่ประชุม สมาชิกสภามีความเห็นชอบให้เลื่อนการลงมติออกไปก่อนจนกว่าจะ
(ประธานสภา)  ดำเนินการด้านเอกสาร สภาพรถยนต์ให้มีความพร้อมที่จะรับโอนและมีการตรวจสภาพ 

ข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการตรวจสภาพรถยนต์และรายงานนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ 
เพ่ือทราบในเบื้องต้น แล้วค่อยนำเสนอสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งถัดไป  
ด้วยมติเห็นชอบ จำนวน 10 เสียง และ งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบ
วาระท่ี 6 ครับ     

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายศรีคำ อินต๊ะสาร ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 
(ประธานสภา)   
นายสมชาติ โต๊ะเงิน   เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 1) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมชาติ โต๊ะเงิน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
   

/ผมอยาก... 
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ผมอยากสอบถามเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำที่สภาได้อนุมัติไป
เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยได้อนุมัติไปจำนวน 
39 โครงการ ซึ่งฝ่ายงานแผนฯ ก็ได้สรุปผลการดำเนินงานมาจนถึงเดือน มีนาคม 2565 แต่
ที่ผมสรุปของผมถึงเดือนปัจจุบัน จาก 39 โครงการ ตอนนี้ทำเสร็จแล้วและก็อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23 % ตรงนี้ผมก็อยากจะนำเรียนสอบถาม
ท่านประธานสภาไปยังท่านนายกเทศมนตรี ว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นจนถึงวันนี้
และจะเข้าเดือนที่หกแล้ว ก็เป็นเวลาครึ่งปีแล้ว ตรงนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับปีงบประมาณ ซึ่งเราได้
ดำเนินการจัดทำโครงการได้ 23 % อยู่เลย การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นการขออนุมัติจากสภา
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน มีทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน มีถนนหนทาง ตอนนี้ก็ผ่านมาเข้า
เดือนที่หกแล้ว และตามระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมก็เป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะที่ผ่านมา
ดำเนินการไปได้แค่ 23 % ยังไม่ถึงหนึ่งส่วนสี่คือ 25 % นะครับ ผมจึงอยากจะนำเรียนถาม
ท่านนายกเทศมนตรีว่าติดขัดอะไรตรงไหนหรือมีปัญหาตรงไหนจากจำนวน 39 โครงการ
ดำเนินการแล้ว จำนวน 9 โครงการ ผมจึงอยากนำเรียนสอบถามท่านนายกฯ เพียงเท่านี้ก่อน
ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ นายสมชาติ โต๊ะเงิน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ  
(ประธานสภา)  
นายสมพันธ์ ธิวงษา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
(นายกเทศมนตรี) นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ก็ขอขอบคุณท่าน สท.สมชาติ  โต๊ะเงิน         

ที่ได้สอบถามเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมสภาแห่งนี้ สำหรับเรื่องการอนุมัติการ
จ่ายขาดเงินสะสมที่ผ่านมา จำนวน 39 โครงการ มีเป็นงานคอนกรีตกับงานหินคลุก ตอนนี้
งานคอนกรีตก็ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 9 โครงการ สำหรับงานคอนกรีตฝ่ายบริหารก็ได้
เร่งทำอย่างเต็มที่แล้ว ซึ่งเรื่องขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การหาผู้รับ
จ้างตามระเบียบงานพัสดุของภาพรัฐ นั้น ก็มีขั้นตอนหลายอย่าง เรื่องที่มีปัญหาก็คือเรื่อง 
การลงระบบ egp หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่พัสดุได้ชี้แจง        
ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ ครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่าน นายกเทศมนตรีครับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 
(ประธานสภา)  
น.ส.เยาวลักษณ์ ไชยวุฒิ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(จพง.พัสดุชำนาญงาน) ดิฉัน นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยวุฒิ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ในนามงานพัสดุก็นำเรียน 

ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาทราบ สำหรับโครงการจ่ายเงินสะสมตอนนี้โครงการที่ได้ลงระบบ egp 
ไปแล้ว ณ ตอนนี้ มีเพ่ิมอีก 8 โครงการ และจะมีโครงการของหมู่ที่ 3 ดำเนินการต่อไปไม่ได้
เนื่องจากไม่มีขนาดความยาวของถนน แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปและก็ได้นำเรียนท่านปลัดไปแล้ว 
และโครงการที่ได้ลงระบบไปเรียบร้อยแล้ว ณ ตอนนี้ ก็ได้ติดต่อผู้รับจ้างไปแล้ว  แต่ผู้รับจ้าง
บางรายยังไม่พร้อมลงงานแต่ก็ได้ประกาศไปแล้ว ก็จะต้องได้ยกเลิกประกาศ แล้วต้องได้ถอน
จากระบบมาแล้ว บางรายที่ยกเลิกเขาขอไม่ทำงาน ขอเปลี่ยนผู้รับจ้าง ก็ต้องได้ถอนจาก
ระบบกลับมาใหม่ การถอนจากระบบไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะว่าระบบ egp มีทั้งหมด          
8 ขั้นตอน เราจะต้องเริ่มทำจากขั้นตอนที่ 8 ลงมาจนถึงขั้นตอนที่ 1 ก็คือต้องเริ่มนับหนึ่ง
ใหม่ มันจะเป็นแบบนี้  ถ้าเราไม่มีความชัดเจน แล้วลงระบบไปก็จะทำให้เสียเวลา อย่าง
เจ้าหน้าที่พัสดุโทรไปประสานว่าพร้อมทำสัญญาหรือยัง  

/ผู้รับจ้าง... 
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ผู้รับจ้างก็บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะทำงานทั้ง ๆ ที่เราประกาศไปแล้ว บางคนก็บอกว่าขอเป็น
อาทิตย์ถัดไปได้หรือไม่ งานก็จะเดินต่อไปไม่ได้  ณ ตอนนี้วันที่ 17 พ.ค. 2565 จำนวน          
8 โครงการนี้ จะประกาศผู้รับจ้างแล้วรอเอกสารจากผู้รับจ้างที่ว่าเปลี่ยนใหม่นี้ ที่ประชุมมี
อะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเพียงเท่านี้
ก่อน ขอบคุณค่ะ  

นายสมพันธ์ ธิวงษา ผมอยากสอบถาม เรื่อง การลงระบบ egp ไม่มีปัญหาแล้วใช่หรือไม่ ครับ  
(นายกเทศมนตรี) 
น.ส.เยาวลักษณ์ ไชยวุฒิ การลงระบบ egp บางวันก็เข้าได้ บางวันก็เข้าไม่ได้ เพราะว่าใช้ร่วมกันทั่วประเทศ เมื่อคราว 
(จพง.พัสดุชำนาญงาน) ก่อน ๆ ที่ว่าไม่เห็นระบบมีปัญหาก็เพราะว่าเราใช้ระบบมือ คือ เราทำคำสั่ง ลงวันที่ หรือลบ

วันที่แล้วเรามาทำทีหลังได้ แต่ ณ ตอนนี้ ระบบนี้เราต้องทำให้เป็นปัจจุบันค่ะ  
นายสุวัจน์ แข่งขัน  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 1) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุวัจน์ แข่งขัน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมก ็

อยากสอบว่าโครงการที่ไม่พร้อมจะดำเนินการนั้น ติดขัดตรงไหนบ้างครับ กรณีโครงการ         
ไม่พร้อมจะทำให้งานอ่ืนเสียเวลาหรือไม่ ก็อยากสอบถามหัวหน้าพัสดุว่าถ้าโครงการไม่พร้อม
ไม่มีขนาดความยาวหรือเป็นเพราะอะไร ตรงนี้จะผิดที่ใครครับ ผมก็อยากจะทราบเหตุผลและ
อยากทราบคำตอบตรงนี้ ขอบคุณครับ 

นางอาสาศิริ ศิริชัย เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา รวมถึงผู้เข้าร่วม 
(ปลัดเทศบาล) ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางอาสาศิริ  ศิริชัย ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ก็ขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ 

ว่าแบบแปลนเท่าที่ตรวจสอบ คือ ไม่มีขนาดความกว้าง ไม่มีความยาว มีแต่ความหนา แต่ใช้
คำห้อยท้ายว่าหรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า และงานที่ถูกชะงักทีม่ีปัญหานั้น ก็เพราะว่า 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจะตรวจรับงานแบบใดคุณจะเอาอะไรมาวัดว่าปริมาณเท่านี้
คุณเอาอะไรมาคำนวณ นั้นคือปัญหา คุณจะอ้างอิงแค่ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่าเท่านี้
เท่านั้น คุณเอาอะไรมาวัด เพราะว่ามันมีแค่ความหนา เพราะว่ามันเป็นปัญหาและปัญหาก็
เพราะว่าพ้ืนที่มันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูและในแบบมันไม่มีความกว้างความยาว เพราะตามหลัก
ที่คุณเขียนแบบคุณต้องคำนวณให้ได้ต้องคำนวณสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมนี้ก่อน ว่าฝั่งนี้มี
ขนาดความกว้างความยาวเท่าไหร่แล้วเอามารวมกัน แล้วนี้ปัญหาของคณะกรรมการว่าเขาจะ
ไปตรวจกันอย่างไร มันก็เลยไปต่อไม่ได้ ก็เลยคุยกับ ผอ.สุวิทย์ ว่าจะหารือกันก่อนว่าถ้าทำ
แบบนี้ได้ก็ทำโดยคิดเป็นปริมาตรหรือไม่อย่างนั้นดิฉันก็จะแนะนำอีกวิธีหนึ่งว่า ไม่ต้องทำ
โครงการนี้ แต่ให้ไปซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้คอนกรีตใช้รถเทไปเลยแบบนี้มันจะตรวจรับง่าย
เพราะว่าจะนับง่ายว่ามีรถลงกี่คันๆเพราะสภาพพ้ืนที่มันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู ถ้าตามหลัก
ความจริงก็คำนวณได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะพ้ืนที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู วิธีการคำนวณ
ปริมาตรงาน แต่ไม่มีความกว้าง ความยาว มีแต่ความหนาเฉลี่ยคุณจะเอาอะไรมาวัดหา
ค่าเฉลี่ยปริมาตรนั้นมาจากตรงไหน แต่ถ้าคุณซื้อวัสดุก่อสร้างมาดำเนินการเราก็จะรู้ว่าใช้ปูน
เทก่ีลำๆมันง่ายกว่าอีก และอีกอย่างก็ไม่ต้องไปเสียค่า แฟกซ์เตอร์เอฟ ซื้อวัสดุก่อสร้างถูกกว่า
อีก ตรงนี้ก็ได้หารือกับ ผอ.สุวิทย์ ไว้แล้ว ก็แล้วแต่ว่าจะทำตามที่ได้หารือให้แล้วหรือไม่นะคะ
ถ้าหากว่าท่านจะไม่ทำโครงการนี้แล้ว แต่จะให้รถเทคอนกรีตเช้าไปเทเลยมันก็จะง่าย
โครงการนี้เราก็ไม่ต้องทำค่ะตรงคณะกรรมการก็จะตรวจรับง่ายตรวจรับแค่วัสดุว่าเทคอนกรีต
ไปกี่ลำ อีกอย่างงบประมาณก็จะถูกกว่าการที่เราไปจ้างเหมา ก็แล้วแต่ท่านว่าจะเลือกทำแบบ
ไหนนะค่ะ ก็ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเท่านี้ก่อน ขอบคุณค่ะ  

/นายสุวัจน์.... 
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นายสุวัจน์  แข่งขัน ก็ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ได้ชี้แจง ผมก็ขอฝากไปยังคณะผู้บริหารให้กำชับเจ้าหน้าที ่
(สมาชิกสภา เขต 1) ที่ไปสำรวจพื้นที่ในครั้งต่อไปด้วยว่าให้ประมาณการโครงการให้ถูกต้องไม่ใช่ประมาณการมา 

โดยที่ไม่มีความกว้างและความยาวแบบนี้ อย่างไรก็ขอฝากด้วย ขอบคุณครับ  
นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา)  
นายอดุลย์ ไชยวุฒิ  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 2) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอดุลย์ ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผม 

อยากจะนำเรียนถามท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารและท่านนายกฯ เรื่องความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องชาวบ้านสืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงสองครั้งแล้วทำให้ถนนหนทาง
ชำรุด ผมก็อยากจะสอบถามเรื่องงบประมาณนอกเหนือจากที่เราได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว ยังพอจะมีงบประมาณอ่ืนที่จะ
พอทดแทนที่จะนำไปช่วยเหลือพ่ีน้องชาวบ้านบ้างครับ เพราะว่าตอนนี้ถนนที่ชาวบ้านสัญจร 
มีน้ำกัดเซาะตอนนี้มีปัญหามาก ผมก็อยากได้คำตอบที่ว่าเราจะไปช่วยเหลือชาวบ้านจริง  ๆ  
ขอบคุณครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
(ประธานสภา) 
นายสมพันธ์  ธิวงษา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
(นายกเทศมนตรี) นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ผมก็ขอขอบคุณท่านอดุลย์  ไชยวุฒิ  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ที่ได้นำปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านมาแจ้งในที่
ประชุมในวันนี้ ก็ต้องถามท่าน ผอ.กองช่าง ว่างบประมาณซ่อมแซมพอจะมีหรือเปล่า ครับ  

นายสุวิทย์  เมืองมา ตอนนี้งบประมาณซ่อมแซมยังมีเหลือประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท แต่ว่าเราต้องไปสอบถาม
(ผู้อำนวยการกองช่าง) กองคลังว่างบประมาณท่ีเหลือจริง ๆ เท่าทีส่่วนกลางจัดสรรมาให้มีหรือไม่นะครับ  
นายสมพันธ์  ธิวงษา ตอนนี้งบประมาณที่สามารถใช้ได้ประมาณหนึ่งแสนกว่าบาทใช่ไหมครับ ผมก็จะได้มอบหมาย 
(นายกเทศมนตรี) ให้กองช่างลงสำรวจพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายพร้อมกับท่านสมาชิกสภา เพ่ือไปชี้จุดความ

เสียหายว่าอยู่ตรงไหนบ้าง แล้วมาประมาณการว่าจะต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซม
จำนวนเท่าใด ขอบคุณครับ  

นายอดุลย์   ไชยวุฒิ  ก็ขอขอบคุณท่านนายกฯ ได้ยินท่านนายกฯพูดแบบนี้ผมก็ดีใจแทนชาวบ้านที่ได้ยื่นคำร้อง
(สมาชิกสภา เขต 2) ไว้นะครับ  
นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา) 
นายสมชาติ โต๊ะเงิน  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 1) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมชาติ โต๊ะเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมก ็ 

ได้สอบถามโครงการเดียวอยู่ อีกด้านหนึ่งเมื่อสักครู่ผมก็ได้รับคำตอบแล้วผมก็เข้าใจระบบแต่
ว่าเราก็เป็นหน่วยงานเดียวกันในการเดินทางเพ่ือให้ถึงเป้าหมายนั้น ก็ต้องมาช่วยกันทุกฝ่าย
ทุกกอง ไม่ใช่ว่าเราเดินทางกันคนละเส้นทางและผมก็อยากจะสอบถามท่านนายกฯ อีก 2 ข้อ 
เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการหินคลุก ผมไปเจอชาวบ้านก็มาสอบถามผมมาเยอะ          
ผมคิดว่าหลาย ๆ ท่านคงเจอเหมือนผม ทำไมตอนเดือนเมษายนไม่ใส่หินคลุกเพราะเป็นช่วง
หน้าแล้ง และทำไมต้องเอามาใส่หน้าฝนก็ไม่รู้ว่าจะทำทันหรือเปล่าเพราะว่าจะมีฝนตกหนัก 
ผมก็เข้าใจท่านนายกฯและคณะผู้บริหาร ด้วยสภาพอากาศ  

/แต่ผม... 
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แต่ผมมาคิดจะมีฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปและผมก็ได้รับข่าวมาว่าราคากลางของ
หินคลุกจะปรับขึ้นปรับลง สมมุติว่าหินคลุกราคากลางเดือนนี้ เราก็จะต้องทำเดือนมิถุนายน 
แต่ถ้าหากเราไปทำเดือน กรกฎาคม ราคากลางก็ต้องคำนวณใหม่ก็จะต้องกลับมาให้กองช่าง
คิดคำนวณใหม่และระบบก็จะวนอยู่แบบนี้ ผมก็อยากจะให้ท่านได้ช่วยแนะนำหรือว่าได้ชี้แจง
ว่ากระบวนการในการแก้ไขติดขัดตรงไหนหรือว่าท่านจะไปสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน แต่ที่ผมอยากถามก็คือว่าจะสามารถทำทันหรือไม่เพราะเข้าช่วงหน้าฝนแล้ว          
นี้ก็เป็นข้อที่ 2 ก็คงเหลืออีก 1 ข้อ ผมกข็อนำเรียนสอบถามเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
(ประธานสภา) 
นายสมพันธ์  ธิวงษา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
(นายกเทศมนตรี) นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ขอขอบคุณท่านสมชาติ โต๊ะเงิน ที่ได้

สอบถามเรื่องการลงหินคลุก สำหรับงานคอนกรีตก็เหลืออีกหลายโครงการอยู่ สำหรับ
โครงการลงหินคลุก ผมก็ได้ประสานไปยังท่านปลัด ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วก็จะ
เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ในส่วนของผู้บริหารก็มีความตั้งใจทำงาน แต่มันก็มีหลายงานหลาย
อย่างให้จัดการนะครับ อย่างเรื่องหินคลุกที่ท่านสมาชิกสภาเป็นห่วง ผมก็จะได้ประสาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอจะได้หาวิธีในการลงการหินคลุกให้กับพ่ีน้องชาวบ้านให้เร็วที่สุด 
ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี ขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา) 
นายสมชาติ โต๊ะเงิน สำหรับคำถามข้อสุดท้าย ก็อย่างที่ผมได้นำเรียนในที่ประชุมเมื่อคราวประชุมสภา ในวันที่ 
(สมาชิกสภา เขต 1) 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ผมก็ได้แจ้งในที่ประชุมฝากท่านนายกฯ ไปแล้วว่าขอให้ 

เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาให้ครบทุกกอง เพราะจะได้ร่วมกันตอบข้อซักถาม ถ้าไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมก็ไม่รู้ปัญหา บางอย่างบางเรื่อง สภาก็ต้องการคำตอบ บางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของ
ฝ่ายนั้น ๆ โดยตรงก็ไม่สามารถตอบแทนได้ ท่านนายกฯก็ไม่สามารถจะมีความรู้และตอบแทน
ทุกอย่างทุกฝ่ายได้ ผมจึงขอนำเรียนว่าต่อไปก็ขอให้ท่านนายกกำชับเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้มากขึ้น จากที่ผ่านมาปีกว่า ๆ ผมก็จะเห็นเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ประชุมครบก็ต่อเมื่อมีการขออนุมัติโอนงบประมาณ อย่างปลายปีที่แล้วก็เข้าประชุมครบ        
เพ่ือจะรอฟังว่าสภาจะอนุมัติโอนงบประมาณให้ฝ่ายของตัวเองหรือไม่ แต่หลังจากนั้น ถ้าไม่มี
เรื่องของตัวเองก็ไม่ค่อยเข้าประชุมกัน มันก็จะกลายเป็นเรื่องของสภาไปเลย วันนี้ผมก็เลย 
ขอฝากและเน้นย้ำไปยังท่านนายกฯถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านว่าอยากให้อยู่ครบ เพราะว่าบางสิ่ง
บางอย่างถ้าหากสภาต้องการคำตอบก็จะได้ตอบคำถามเรื่องนั้นให้สภาได้รับทราบเลยนะครับ 
ถ้าหากว่าสภาไม่ยกมือให้ความเห็นชอบอนุมัติก็จะมาโกรธสภาอีก ความจริงมันก็ต้องดูที่
ความเหมาะสมด้วย สภาแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่านเร่งเด่วนจริงหรือไม่ บางสิ่งบางอย่างบอก
ว่าเร่งด่วนแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการก็มี สภาอนุมัติให้โอนงบประมาณไปแล้วก็ไม่
ดำเนินการก็ไม่ทราบว่าติดขัดระบบตรงไหน ผมก็ขอนำเรียนขอให้ท่านนายกมีการสั่งการหรือ
มีมาตรการอย่างไรก็ได้ เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสภาทุกครั้งด้วย เพราะว่าหลาย ๆ
ท่านก็ต้องการคำตอบที่ตรงกับเรื่องที่สอบถาม สำหรับผมก็มีคำถามที่จะนำเรียนถามเพียง
เท่านี้ครับ ก็ขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัด และเจ้าหน้าที่
ทุกท่านที่มีคำตอบให้ในวันนี้ ขอบคุณครับ  

/นายศรีคำ... 
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นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านสมชาติ  โต๊ะเงิน ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
(ประธานสภา) 
นายสมพันธ์  ธิวงษา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
(นายกเทศมนตรี) นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ก็ขอขอบคุณท่านสมชาติ โต๊ะเงิน ผมก็จะ

ได้นำข้อชี้แนะของท่านนำไปแก้ไขปัญหาเป็นการภายใน และเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาได้กล่าว
มา ผมก็จะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสภาทุกครั้ง ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร    ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา) 
นายสุวัจน์  แข่งขัน เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 1) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุวัจน์ แข่งขัน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมก็จะ

ขอนำเรียนเรื่องความสะอาดของสุสานตำบลบ้านถ้ำ เพราะช่วงนี้บ้านถ้ำเราก็จะมีงานศพบ่อย 
บางครั้งก็มีเสียงสะท ้อนจากชาวบ้านมาว่าเก้าอ้ีไม่สะอาดบ้าง สกปรกบ้าง มีหยากไย่ คนที่
ดูแลทำความสะอาดก็ดูแลอยู่ แต่ขอให้ในวันที่มีการฌาปนกิจที่สุสาน ก็ขอให้เน้นทำความ
สะอาดในวันนั้นเพราะว่าเก้าอ้ีมันไม่น่านั่งเลยและอีกเรื่องผมจะสอบถามท่านนายกเรื่องการ
ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วเพราะที่ผ่านมาสภาก็ได้อนุมัติใน
การประชุมครั้งก่อนไปเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาทราบด้วย     
ขอบคุณครับ 

นายสมพันธ์  ธิวงษา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
(นายกเทศมนตรี) นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ก็ขอขอบคุณท่านสุวัจน์ แข่งขัน สมาชิก

สภา เขต 1 ที่ได้สอบถาม สำหรับเรื่องสุสานผมก็จะได้มอบหมายให้สิบเอกสมบูรณ์ ธนะสิทธิ์ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการในการทำความสะอาดบริเวณสุสาน 
และเรื่องโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล ตอนนี้ก็ได้ทำเรื่องเบิกเงินงวดที่สามแล้ว ก็ดำเนินการไป
ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์แล้ว ผมก็จะขอให้ทาง ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา 
ขอบคุณครับ  

นายสุวิทย์  เมืองมา  เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) ประชุมทุกท่าน ผม นายสุวิทย์ เมืองมา ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 

ตอนนี้งวดที่สามเสร็จสิ้นไปแล้ว ส่วนมากตอนนี้ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียด เช่น ถังบำบัดน้ำ
เสีย ระบบประปาที่จะเก็บหอถังสูงขึ้นมาเวลาเรา ฆ่าสัตว์มันจะต้องใช้น้ำฉีดแรงดันสูงก็กำลัง
ทำอยู่ ตอนนี้ก็ประมาณ 80 กว่าเปอร์เซนต์ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร    ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา)    
ร้อยตรีสมบัติ ธิวงษา เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 2) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร้อยตรีสมบัติ  ธิวงษา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ก็ 

อยากจะขออนุญาตเรียนถามท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรีและท่านรอง
นายกฯเขียนทอง คำนวล คือว่าผมได้ส่งคำร้องขอความอนุเคราะห์ หน้าขุดหลังตัก (รถ JCB) 
ไปตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 จนถึงวันนี้ได้ประมาณ 1 เดือน กับ 4 วันแล้ว ก็ยังไม่ได้
รับการตอบสนองเลย สาเหตุที่ผมร้องขอมาก็เพราะว่าช่วงนี้มีฝนตก เดือนก่อนตก แทบจะไม่
มีหน้าแล้งเลย ก็ทำให้ถนนสายหมู่ 5 เชื่อมกับหมู่ 7 ข้างบ้าน ท่านลอง เขียวงาม ชำรุด
เสียหายก็ได้ยื่นคำร้องมาทางเทศบาล  

/ก็อยาก... 
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ก็อยากจะขอคำตอบผ่านท่านประธานสภายังท่านนายกเทศมนตรีและท่านรองฯเขียนทอง ว่า
ตามแบบคำร้องที่ผมได้ร้องขอมานั้นจะได้รับความอนุเคราะห์รถพร้อมคนขับประจำได้
เมื่อไหร่ เพ่ือไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พ่ีน้องในตำบลบ้านถ้ำ 
เพราะเส้นทางนี้ส่วนใหญ่เกือบทุกหมู่บ้านในตำบลบ้านถ้ำของเราตอนนี้ก็ใช้สัญจรเส้นทางนี้
ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่ายานพาหนะต่าง ๆ ผมก็อยากจะขออนุญาตนำเรียนสอบถามเพ่ือ
อยากได้คำตอบผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านนายกฯและรองเขียนทองด้วย ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร    ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ 
(ประธานสภา)   
นายเขียนทอง  คำนวล เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
(รองนายกเทศมนตรี) ประชุมทุกท่าน ผม นายเขียนทอง คำนวล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ก็ได้รับคำถาม

จากท่านสมาชิกสภาว่าได้ส่งคำร้องมาเมื่อเดือนเมษายน ผมก็ได้รับแล้วแต่ก็จะมีคนอ่ืนส่ง          
คำร้องมาก่อนหน้าท่านด้วย เพราะช่วงก่อนนั้นรถ JCB เราเสียหลายครั้ง ผมก็สั่งให้คนขับรถ
ไปสองครั้งแล้ว พอนัดวันว่าจะไป แต่ถึงเวลาไปรถก็มาเสียอีกก็ไม่ได้ไปสักที พอมาอีกรอบมี
งานเร่งด่วนเข้ามาท่อประปาบนดอยก็มีปัญหาอีก ประปาก็มีความสำคัญนะครับ ตอนนี้รถคง
จะใช้ได้แล้ว วันพรุ่งนี้ผมก็จะสั่งการให้คนขับรถหลังจากที่ไปงานฌาปนกิจศพเรียบร้อยแล้ว 
ที่สภาแจ้งมาผมก็ไปดูพ้ืนที่มาหมดแล้ว แต่ว่ามันอยู่ที่รถของเรามันเสีย เราไปขอความ
อนุเคราะห์ยืมรถจากที่อ่ืนมาก็ได้ แต่ก็จะมีระยะเวลาให้เรายืมแค่ครึ่งวันเราจะยืมมาใช้ทั้งวัน
หรือยืมตลอดก็ไม่ได้ เขาก็ต้องได้ใช้งานของเขา ผมก็รับปากท่านว่าหลังจากงานฌาปนกิจศพ
เรียบร้อยแล้ว ผมก็ขอชี้แจงให้ท่านทราบเพียงเท่านี ้ใครมีอะไรก็สอบถามมาได้ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร    ขอบคุณท่านรองฯเขียนทอง  ขอเชิญท่านร้อยตรี สมบัติ ครับ   
(ประธานสภา)  
ร้อยตรีสมบัติ ธิวงษา   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่าน
(สมาชิกสภา เขต 2)  ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร้อยตรี สมบัติ  ธิวงษา สมาชิกสภา 

เทศบาล เขต 2 ก็ขอขอบคุณท่านนายกฯและท่านรองฯ ผ่านท่านประธานสภาที่ได้รับปากว่า
หลังงานฌาปนกิจศพแล้วได้ไปแน่นอนนะครับ ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร     ขอบคุณท่าน ร้อยตรีสมบัติ ธิวงษา ผมก็เพ่ิมเติมเรื่องรถ JCB เมื่อวานก็ได้ทำเรื่องขอความ 
(ประธานสภา) อนุเคราะห์รถไปยัง อบต.บ้านปิน และทาง อบต.บ้านปิน ก็ให้ความอนุเคราะห์ให้ยืมรถมา

ครึ่งวัน พอดีท่านสกานต์ แปงศรี และท่านอดุลย์  ไชยวุฒิ ก็จะขอใช้รถเหมือนกัน ก็ยังไม่ได้
ไปดำเนินการให้ ก็ต้องขอโทษด้วย เพราะว่างานที่จำเป็นและเร่งด่วนมันมีเยอะมากเกินกว่าที่
ระยะเวลาที่ทาง อบต.บ้านปิน ให้ยืมรถมา ไปขุดลำเหมืองห้วยข้าวเน่าเกือบสุดเส้นนะครับ 
พอพักรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จก็มาทำต่อที่ข้างน้ำบ่อค่านาค ก็ต้องขอโทษด้วย เพราะว่า
เวลามันไม่พอจริง ๆ ทาง อบต.บ้านปิน ให้ความอนุเคราะห์ยืมรถมาแค่ครึ่งวัน ต่อไปขอเชิญ
ท่านอ่ืน ๆ ครับ  

ร้อยตรีสมบัติ ธิวงษา  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 2) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร้อยตรี สมบัติ  ธิวงษา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ก็

ขอนำเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกฯ และท่านรองนายกฯ กรณีที่ยืมรถจากที่
อ่ืนมา แล้วผมก็ส่งคำร้องมาตั้งนานแล้ว ก็ไม่เห็นไปดำเนินการให้ทั้ง ๆ ที่ผมก็ได้แจ้งท่าน         
รองฯ ไปแล้วว่าใช้เวลาไม่นาน ไม่เกินสองชั่วโมง ก็เสร็จเรียบร้อย แต่ผมก็ดูใน Line กลุ่มว่า
ในวันนั้นเดี๋ยวก็มีรถไปทำอันนั้น  

/เดี๋ยวก็มี... 
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เดี๋ยวก็มีรถไปทำอันนี้ แล้วทำไมของผมยังไม่ได้ หรือว่าผมไม่ใช่สมาชิกสภาหรือผมไม่ใช่พ่ีน้อง
ประชาชนคนบ้านถ้ำหรือครับ แล้วผมก็มีหลักฐานแน่นอนอยู่ที่กองช่าง ไปดูได้นะครับ เขียน
แบบคำร้องมาโดยถูกต้องไม่ใช่ว่าอยู่ ๆ จะโทรศัพท์มาขอ ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร     ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา) 
นายสกานต์  แปงศรี เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 2) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสกานต์  แปงศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

สำหรับผมก็ขอนำเรียนสอบถามฝากท่านประธานสภาไปยังท่านนายกฯ เรื่องโครงการที่สภา
ได้อนุมัติไปแล้วนั้น โครงการของผมนั้นเมื่อไหร่ท่านจะดำเนินการให้ครับผมก็เห็นที่หมู่ 12    
ก็ทำที่หน้าบ้านของท่าน ต่อไปก็คือจะเป็นบ้านท่านรองฯ แล้วของผมจะดำเนินการให้เมื่อไหร่ 
ท่านก็บอกว่าให้เรียงคิวตามลำดับ ผมอยากถามว่าคิวที่ว่านั่นเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ครับ        
ที่ผ่านมาสมัยที่แล้วก็จะมีการจับสลากนะครับ นี่คือความถูกต้องผมก็อยากจะนำเรียน
สอบถามท่านว่าท่านจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรครับ และเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องรถ JCB  
เมื่อวานท่านอดุลย์ ไชยวุฒิ ก็ได้โทรมาหาผมว่าวันนี้ได้รถแล้วจะไปทำของหมวดโก๊ะ ผมก็     
แอบดีใจเพราะว่าผมก็ไปส่งพ่อตาไปโรงพยาบาล ผมก็ดีใจว่าจะได้ทำแล้ว พอดีท่าน
ประธานสภาก็ไปยืมรถมาก็เห็นรถจอดอยู่ที่ร้านแบตเตอรี่ผมก็อยากจะหารือว่าท่านนำรถไป
ทำที่ไหนบ้าง ที่ของหมวดโก๊ะหรือว่าของคิดดำ พอตอนเย็นของคิดดำก็ใส่ท่อจำนวน 1 ท่อ 
และก็รีบไปทำที่อ่ืน ทั้ง ๆ ที่ผมก็ได้ยื่นคำร้องมา อย่างที่ท่านร้อยตรี สมบัติ กล่าวมาว่าท่านได้
ยื่นเรื่องมาเดือนกว่า ๆ แล้ว แต่ของผมได้ยื่นเรื่องมาประมาณสองปีแล้วนะครับ ท่านสามารถ
ไปดูได้ และชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนด้วย ผมก็อยากให้เห็นความสำคัญไม่ใช่ว่าเรื่องนั้น
สำคัญกว่า เรื่องนี้สำคัญกว่า ความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านมีความสำคัญเท่ากันหมด   
ครั้งต่อไปผมก็อยากจะให้มีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือด้วย ไม่ใช่ว่ามีสองมาตรฐาน สำหรับ
ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร     ขอบคุณครับ ตรงนี้เมื่อวานผมก็รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ เพราะว่าสายทุ่งข้าวเน่า น้ำมันไมไ่หลไป 
(ประธานสภา) ทางข้างล่างของลำเหมือง เพราะน้ำมาท่วมบนถนน ผมไปดูแล้วน้ำมันเซาะเอาหินคลุกออกไป

หมดแทบไม่เหลือและเศษหญ้ามันมีเยอะมากผมก็เลยคุยกับท่านนายกฯว่าจะขอยืมรถมาช่วย
แก้ปัญหาด่วนได้หรือไม่ เพราะน้ำท่วมถนนไม่ลดลงเลย ท่านนายกฯก็ขอยืมรถมาช่วยได้         
ครึ่งวัน พอได้รถมาผมก็เอาไปทำตรงนั้นก่อน ผมก็ได้คุยกับท่านสกานต์  แปงศรี สมาชิกสภา
ตลอดว่า ถ้าเสร็จตรงนี้แล้วจะไปทำให้ แต่รถที่ยืมมามีเวลาจำกัดก็เลยไปทำให้ท่านสกานต์       
ไม่ทันนะครับ ขนาดวางท่อของคิดดำก็ยังไม่เสร็จ ก็เลยไปทำที่ข้างน้ำบ่อก่อนเพราะว่าน้ำมัน
ล้นมาทางเดินเพราะว่าไม่มีลำเหมือง ทุกท่านก็คงจะเห็นอยู่ ที่ไปที่มามันก็เป็นอย่างนี้ ผมก็
ไม่ได้ละเว้นหน้าที่และไม่ได้มองที่ไหนเป็นอย่างอ่ืนและอีกเรื่องหนึ่ง ผมจะฝากเจ้าหน้าที่ ว่า
การลง facebook และการลง Line ขอให้ลงแต่สิ่งที่ดี ๆ ได้หรือไม่ เพราะว่าเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำจะมีความเสียหายมากจนไม่มีใครอยากจะเข้ามาอยู่แล้ว เดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้             
ผมไม่เห็นด้วย เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ ผมก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วย 
และอีกเรื่องก็คือเรื่องที่สุสานมีความสกปรกอย่างที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามไปแล้วก็
ถูกต้อง ผมไปเห็นภารโรง แต่ผมก็ไม่ได้ว่าให้เขานะครับ ผมสังเกตว่าการดูแลยังไม่เต็มที่ก็ควร
จะไปติเตือนหรือว่ากล่าวบ้าง อีกเรื่องก็เป็นเรื่องห้องน้ำ ท่านรองฯสมบูรณ์ว่าอย่างไรบ้างครับ 
การประชุมสมัยที่สอง สมัยที่ 3 ผมก็ได้ฝากท่านมาตลอด ประตูห้องน้ำที่เสียใช้งานไม่ได้           
ผมก็ขอคำตอบด้วย ขอบคุณครับ  
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นายสมบูรณ์ แข่งขัน  เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
(รองนายกเทศมนตรี) ประชุมทุกท่าน ผม นายสมบูรณ์ แข่งขัน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ สำหรับเรื่อง

ห้องน้ำผมก็ได้กำชับผู้ที่รับผิดชอบไปแล้วว่าให้ล้างห้องน้ำให้สะอาด และได้นำไก่มาเลี้ยงที่
สุสานด้วย บางวันก็ทำความสะอาดอย่างดี บางวันก็นำไก่มาเลี้ยงด้วย เราใช้คนที่เป็นประเภท
ต้องกำชับให้แน่นหนาถึงจะทำกัน บางครั้งก็เอาลูกไปทำก็มี อย่างภรรยาของลุงยืนนั้น เขาจะ
เป็นคนแบบนั้น อย่างลุงยืนเวลาทำความสะอาดก็จะกวาดอยู่อย่างนั้น อย่างห้องน้ำปกติก็จะ
มีอยู่สองที่ก็สกปรกจริงอย่างที่เขาว่ากัน แกคงไม่มีความถนัดในการพัฒนาทางด้านนี้  แกคง
ถนัดในด้านการเผาศพ จะให้มากวาดมาล้างแกก็คงไม่ถนัด อย่างห้องน้ำจะให้มันสะอาดมันก็
ไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับ แต่ก็สามารถเข้าใช้บริการได้อยู่นะครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณครับ เป้าหมายคือผมอยากได้คำตอบเรื่องการซ่อมแซมประตูห้องน้ำ ครับ 
(ประธานสภา) 
นายสมบูรณ์ แข่งขัน สำหรับประตูห้องน้ำ จำนวน 4 ประตู นั้นผมก็ได้กำชับไปแล้ว นะครับ  
(รองนายกเทศมนตรี)     
นายศรีคำ อินต๊ะสาร      ผมขอให้ท่านรองฯ ติดตามว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับ เพราะว่าห้องน้ำมันต้องได้ใช้ทั้ง
(ประธานสภา)  ห้องน้ำผู้หญิงและผู้ชาย นะครับ 
นายสมบูรณ์  แข่งขัน  ผมก็ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วครบั  
(รองนายกเทศมนตรี)  
นายศรีคำ อินต๊ะสาร ผมอยากให้ท่านฯสั่งการให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนเลยงบประมาณในการซ่อมแซมมีหรือไม ่
(ประธานสภา) หรือจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ ถ้าไม่มีงบประมาณเยอะก็ให้ซื้อประตูมา 1 บานก่อนก็ได้ 

ให้ท่านไปถามที่กองสาธารณสุขฯดูก่อน ครับ  
นายสมบูรณ์  แข่งขัน  ตรงนี้ผมก็ขอให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ   
(รองนายกเทศมนตรี)  
นายอดุลย์  ไชยวุฒ ิ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 2) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอดุลย์ ไชยวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอ 

แย้งท่านรองฯสมบูรณ์ ที่สภาเรียนถามท่านไม่ใช่ให้ท่านมาตอบแก้เฉพาะหน้า ความหมายก็
คือว่าอย่างห้องน้ำสุสานไม่สะอาดท่านก็ไปบอกให้ลุงยืนทำ แต่ในเมื่อลุงยืนทำไม่ได้ท่านก็ต้อง
รับผิดชอบที่จะไปจัดหาคนเพ่ือมาทำความสะอาดแทนลุงยืนให้ได้  ทำอย่างไรเพ่ือให้ห้องน้ำ            
ดูดีก่อนที่จะมีงานฌาปนกิจศพไม่ใช่ว่าลุงยืนแกเป็นคนแบบนั้น ไม่ซ่อมประตูห้องน้ำ ท่านว่า
สั่งการไปแล้ว ท่านได้ติดตามหรือไม่ว่าทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำ ไม่ใช้ว่าถามไปแล้วท่านก็
อธิบายยืดยาว ขอบคุณครับ 

ร้อยตรีสมบัติ  ธิวงษา  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 2) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร้อยตรี สมบัติ ธิวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมก็

เห็นด้วยกับท่านประธานสภาและท่านอดุลย์  ไชยวุฒิ ว่าท่านเป็นท่านรองฯ ที่กำกับดูแล        
ในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าสั่งการไปแล้วเขาไม่ทำก็ปล่อยมันไม่ใช่นะครับ ข้าราชการและก็ลูกจ้างของ
กองสาธารณสุขฯ ก็ไม่ใช่จะมีคนเดียว ไม่ใช่มีแค่ลุงยืนคนเดียว ก็ยังมีอีกหลาย ๆ คนอยู่            
ในเมื่อลุงยืนทำไม่ได้แทนที่จะสั่งให้คนอ่ืนไปทำแทน ต้องช่วยกันนะครับ เพราะว่าทุกคน
สมัครใจมาทั้งนั้น อย่างท่าน ผอ.ก็ไม่มีใครบังคับให้ท่านมาเป็น ผอ. ที่นี่ ท่านก็สมัครใจมาเอง 
อย่างท่านรองฯใครก็ไม่ได้บังคับให้ท่านมา ท่านก็สมัครใจมาเหมือนกันครับ มาก็เพ่ือจะแก้ไข
ปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวบ้าน ไม่ใช่มาแก้ตัวแทนเจ้าหน้าที่และเรื่องต่อไป  
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ตามที่ท่านสกานต์ แปงศรี ได้มานำเรียนสอบถามท่านรองฯ เรื่องรถ JCB เหมือนกัน ผมก็
อยากให้ท่านรองฯ ได้พิจารณาตามคิวนั่นแหล่ะครับ อย่างทีท่่านสกานต์ แปงศรี ได้ร้องขอมา
เป็นปีกว่า ๆ แล้ว ก็ขออนุญาตให้ท่านรองฯ ได้พิจารณา ถ้ารถเราซ่อมเสร็จแล้วหรือว่าไปขอ
ยืมรถจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มาได้ก็ขอให้ท่านไปบริหารจัดการของท่านก่อน และผมก็อยากจะ
ได้คิวด้วยตอนนี้ผมก็อยากจะรู้เห็นด้วยว่ามีกี่เรื่อง มีกี่คิว มีกี่ท่าน มีกี่เรื่อง ที่ได้ยื่นเรื่องเข้ามา 
มีแบบคำร้องที่ถูกต้อง ที่จะนำรถ JCB ไปแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวบ้าน ก็เรียงตามคิวนั่น
แหล่ะครับ ยกเว้นเรื่องที่เร่งด่วนจริง ๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ก็สามารถ
นำไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นก่อนได้ ดูตามคิวพอแก้ไขเสร็จแล้วก็มาดูคิวต่อไปว่าถึงไหนแล้วก็จัด
คิวไปตามลำดับ ผมก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกฯและท่านรอง
ฯนายก ไว้เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร      ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ  
(ประธานสภา) 
นายสมชาติ โต๊ะเงิน เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 1)  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมชาติ โต๊ะเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมจะ 

สอบถามเรื่องสุสานของกองสาธารณสุขฯ ขอรบกวนท่านเลขนุการสภาเลื่อนดูรูปขยะตกหล่น 
ตอนนี้ก็มีทางผู้หวังดีได้แจ้งและถ่ายรูปส่งมาให้ วันก่อนผมกับท่านสงกรานต์ แปแงศรี        
ได้กลับมาจากด่านพอดี แล้วไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับ ยังมีอีกหลายจุดนะครับ ของหมู่ 5   
เส้นหน้าบ้านผู้ช่วยยนต์มีขยะตกหล่นไม่ทราบว่าเป็นเพราะการขับรถหรือว่าเป็นเพราะอะไร 
ผมก็อยากให้ทางกองสาธารณสุขฯ และท่านรองฯที่กำกับดูแล ให้เน้นย้ำและกำชับพนักงาน
เก็บขยะด้วย เพราะไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นครั้งแรกที่ขยะตกกลางถนนแบบนี้ มันเกิดขึ้นตลอด เรา
ไม่ได้ย้ำหรือกำชับเขาหรือว่าอย่างไรครับ บางครั้งก็ได้แจ้งไปเขาก็ขับรถมา แจ้งไปแล้วก็หาย 
มันไม่ได้เกิดการแก้ไขนี้เป็นรูปที่ส่งมาให้ชัดเจน ผมก็ได้ส่งไปใน Line กลุ่มแล้ว พอดีผมก็ไป
เจอหมู่ 5 และหมู่ 9 ก็มีท่านรองประธานสภาได้แจ้งมาหลายครั้งแล้วและผมก็ขออนุญาต
เสริมเรื่องที่สุสานผมก็ขอแนะนำว่าให้ท่านประสานรถดับเพลิงของเราแล้วให้เจ้าหน้าที่ไป            
ฉีดน้ำแล้วท่านก็ให้พนักงานของกองสาธารณสุขไปขัดล้าง ไม่ใช่ว่าให้เจ้าหน้าที่งานป้องกัน        
ไปขัดนะครับ น้ำที่สุสานท่านฉีดไปหมดวันก็ไม่ถึง เพราะว่าเมื่อก่อนที่ผมอยู่ที่จังหวัดลำพูน 
ผมก็ทำแบบนี้ โดยให้งานป้องกันไปฉีดแล้วให้งานสาธารณสุขฯไปล้าง อาจจะไปทำสอง
อาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งหรือว่าตามสมควรที่เห็นว่าสะอาด แต่ที่ผมทำที่โน้นก่อนจะมีฌาปนกิจศพ
สองวัน แต่บ้านถ้ำเราก็อย่างว่าจะมีงานศพบ่อยติดต่อกัน ตรงนี้เราลองดูหมดภาระงานอะไร  
ที่มันประสานกันได้เราก็ต้องช่วยเหลือกันไปไม่ใช่ว่าก้มหน้าก้มตาใช้ให้ลุงยืนไปต่อก๊อกฉีดน้ำ
ล้างห้องน้ำเป็นเดือน ๆ ก็ไม่สะอาดบ นี้ก็เป็นแนวทางที่ผมเคยทำมาผมก็เลยอยากนำเสนอ
หรือจะเป็นข้อแนะนำก็ได้ ทำให้มันสะอาดจะทำเดือนละครั้งก็ได้ขอให้ประสานงานกัน ผมก็
ขอนำเรียนเสนอท่ีประชุมไว้เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร      ขอบคุณท่านสมชาติ โต๊ะเงิน ขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ  
(ประธานสภา) 
นายเขียนทอง คำนวล เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
(รองนายกเทศมนตรี) ประชุมทุกท่าน ผม นายเขียนทอง คำนวล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ก็ขอขอบคุณ

ท่านร้อยตรีสมบัติ  ธิวงษา ที่ได้สอบถามเรื่องรถ JCB ที่ว่าเราไปยืมรถจากที่อ่ืน เราก็สามารถ
ยืมได้แต่ว่าเราก็เกรงใจเขาอยู่เหมือนกัน  

/อย่างเมื่อ... 
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อย่างเมื่อวานท่านประธานสภาไดไ้ปยืมมา ที่ตำบลหนองหล่มวันก่อนที่บอกว่าได้ยื่นคำร้องมา
สี่ปีแล้ว สมัยที่ท่านเป็นรองนายกฯ แต่ยังไม่ได้แก้ไขให้นะครับ พอดีมีงานเร่งด่วนก็เลยขอมา
ขุดก่อน วันนี้พอดีนำรถ JCB ไปขุดก็ทำได้ แต่เขาก็ยังไม่พอใจก็ไปจ้างรถส่วนตัว รถแมคโคร 
ตรงนี้เป็นปัญหาเรื่องเขตพ้ืนที่ ช่วงก่อนเขาก็เอาเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินมาวัดพ้ืนที่ เขาก็ไป
ปักหลักอยู่กลางลำเหมืองก็เลยไม่ได้ขุด วันนี้พอดีเราก็รับปากว่าจะไปทำให้ในวันพรุ่งนี้แต่รถ
เรามาเสียก็เลยไปขอยืมรถจากเทศบาลตำบลหนองหล่ม ประมาณ 2 ชั่วโมงที่ไปยืม
หน่วยงานอ่ืนมาก็เพ่ือมาทำประปาแค่นั้นครับ จะเอามาขุดลอกเราก็ไม่กล้ายืม ถ้าหากเอารถ
เขามาเสียเราก็ต้องได้มาซ่อมให้เขาอีกและสำหรับเรื่องคิวรถนั้นมันจะอยู่ที่กองช่าง เพราะว่า
เจ้าหน้าที่เขาจะเรียบเรียงเอกสารตามลำดับคิวอยู่แล้วนะครับ แต่บางอย่างมันก็จะเป็นการ
วางท่อบางครั้งก็ขอให้วางท่อพร้อมรถขุดมันก็จะในนั้นหมดและก็ท่อก็ไม่มีอีกมันก็เลยไม่ได้ขุด
บางครั้งตรงนั้นก็เป็นเรื่องเร่งด่วน สมาชิกสภาก็บอกวันนี้ขอให้ไปขุดตรงนี้ก่อนเพราะว่าน้ำ       
ไม่ไหลไป เขาก็ให้คนขับรถนำรถไปทำแล้วบางครั้งผมก็คิดว่าที่แล้วก็ให้มันแล้วไปแต่ของท่าน
ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจผมก็ได้ไปดูมาแล้วว่าน้ำไหลข้ามฝั่งถนนมา ต้องขุดลอกทางฝั่งทิศใต้ก่อน
ถึงจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ ได้ถ้าไม่อย่างนั้นน้ำมันก็จะไหลลงมาที่ เดิมมันก็กัดเซาะถนน
เหมือนเดิม เพราะต้องใช้เวลาอยู่ไม่ว่าใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียว ผมไปดูมาแล้วต้องใช้เวลาอยู่ 
และจะต้องขุดลอกไปทางฝั่งทิศใต้ ผมและท่านผอ.กองช่างก็ลงไปสำรวจพ้ืนที่มาแล้วก็จะ         
ขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาว่าหลังจากงานฌาปนกิจศพเสร็จเรียบร้อย ผมรับปากจะไปขุดให้ 
ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร      ขอบคุณท่านรองฯเขียนทอง ขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา) 
ร้อยตรีสมบัต ิธิวงษา เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล  
(สมาชิกสภา เขต 2) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร้อยตรีสมบัติ ธิวงษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ก็ต้อง

ขอฝากขอบคุณท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านรองฯเขียนทอง คำนวล ที่ได้ชี้แจง แต่ที่ท่าน
รองฯเขียนทองว่ามาคำหนึ่งที่ว่าสมัยที่ท่านเป็นรองนายกฯ ก็คงจะหมายถึงผมนี่แหล่ะครับที่
เคยเป็นรองฯนายกฯเก่า ซึ่งสมัยที่ผมดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีนั้น สมาชิกสภาก็มี
จำนวน 11 ท่าน ก็ไม่มีใครมาถาม มาท้วงในที่ประชุมสภา เพราะฉะนั้นการแก้ไขก็ต้องอยู่ที่
กองช่างที่มีคนยื่นแบบคำร้องมาว่าทำไมยังไม่แก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวบ้าน ผมคิดว่า         
ถ้าหากมีคนยื่นเรื่องมาสมัยที่แล ้ว ๆ นั้น ก็คงจะแก้ไขปัญหาไปหมดแล้ว ถ้าหากว่าได้ยื่นเรื่อง
มาจริง สามารถไปขอดูเอกสารที่กองช่างมายืนยันได้ ไม่ใช่ว่าพูดมาลอย ๆ เพราะว่าท่าน
นายกฯที่ผ่านมาก็มีการแก้ไขปัญหา เมื่อสักครู่ท่านเลขานุการสภาก็ได้เปิดขอบเขตของ
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำของเราอยู่ตรงไหนถึงจุดไหน ก็ต้องช่วยกันทำงาน สมัยนี้เป็นสมัยท่าน
เข้ามาทำงาน ท่านก็ต้องสานต่อ ไม่ใช่ว่าท่านมาอ้างว่าสมัยนั้น สมัยนี้ มันไม่ใช่นะครับ มีเรื่อง
อะไรที่ยังไม่แล้วเสร็จท่านก็ต้องสานต่อทำให้มันลุล่วงก็ทำให้มันเสร็จเรียบร้อยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวบ้าน เพราะว่าทุกท่านที่ได้เข้ามานั่งประชุมสภาแห่งนี้ ก็ได้รับอาสามา
จากพ่ีน้องชาวบ้านทั้งนั้นว่าจะมาแก้ไขปัญหาความต้องการความเดือดร้อนสำหรับพ่อแม่พ่ี
น้องชาวตำบลบ้านถ้ำ ไม่ใช่ว่ามาอ้างสมัยท่านรองฯนายกคนนั้น สมัยท่านนายกฯ สมัยนั้น   
ว่าทำไมถึงไม่ทำ ก็เหมือนกันครับ นายกฯท่านคนก่อน ๆ ก็ทำงานตามคำร้องของชาวบ้าน
ตามที่เขาได้ยื่นเรื่องมาทั้งนั้นและอีกเรื่องหนึ่ง ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมชาติ  โต๊ะเงิน ที่ท่าน
ได้แนะนำชี้แจงมาในที่ประชุมก็ต้องขอขอบคุณ เพราะว่าทุกเรื่องก็เป็นประโยชน์ต่อตำบล
บ้านถ้ำของเราทั้งนั้น ขอบคุณครับ  

/นายศรีคำ… 
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นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านร้อยตรีสมบัติ  ธิวงษา สำหรับเรื่องรถขุดก็พอจะเข้าใจกันแล้วนะครับ 
(ประธานสภา)  ก็ขอให้สอบถามเรื่องใหม่ ๆ กันบ้างนะครับ และผมก็จะขอถามท่านนายกฯ เรื่องการวางท่อ 

สายบ้านนายเพชร ว่าไปถึงไหนแล้ว ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
นายสมพันธ์  ธิวงษา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
(นายกเทศมนตรี) นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ผมขอนำเรียนท่านประธานสภา ว่าตอนนี้ 

ทางกองช่างไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องการวางท่อ หมู่ที่  12 กองช่างก็ได้ทำบันทึกจัดซื้อและ              
บันทึกการจ้างผู้รับเหมามาแล้วครับ แต่ก็ขอให้รออีกไม่นาน ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านนายกฯ ขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ  
(ประธานสภา)   
นายสกานต์ แปงศรี เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล  
(สมาชิกสภา เขต 2) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสกานต์  แปงศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผมก็ขอ

อนุญาตนำเรียนเรื่องที่ท่านประธานสภาได้กล่าวมาว่า การส่งเฟส ส่งไลท์นั้น ผมก็ขอแนะนำ  
ก็ไม่ได้สอนนะครับ อย่างเช่นชาวบ้านเขาย่อมมีการวิพากษ์วิจารณ์ คำแนะนำ หรือมีการ
แสดงความคิดเห็น เพ่ือให้เราสะท้อนในการทำงานของเราว่าเราทำงานดีหรือไม่เราก็ไมได้คิด
ว่า อีกอย่างมันเป็นสื่อสาธารณะก็ย่อมมีความคิดเห็นที่ แตกต่างกันไปนะครับ ท่าน
ประธานสภาฯครับ ผมก็ขอให้ท่านประธานฯและผู้บริหารได้เปิดใจยอมรับว่าเราได้ทำงานดี
หรือไม่ชาวบ้านก็สามารถแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ ได้
ครับ ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านสกานต์ แปงศรี ผมขออนุญาตตอบ ที่ผมพูดไปอย่างนั้น ผมหมายถึงข้าราชการ 
(ประธานสภา)  ของเทศบาลที่นำเรื่องภายในเทศบาลไปลงสื่อทางเฟส ทางไลท์ ซึ่งผมไดว้่าให้พ่ีน้องชาวบ้าน 

และพ่ีน้อง ขอให้ท่านสมาชิกสภาพยายามทำความเข้าใจให้ดี ๆ ก่อน การแสดงความคิดเห็น
ย่อมแตกต่างกันจะมีทั้งคำติและคำชม ตรงนี้ผมก็เข้าใจแต่ที่ผมได้ว่าไปคือข้าราชการนะครับ 
ผมขอนำเรียนชี้แจงให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อน ขอบเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ  

นายสังคม  ราชเนตร  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 2) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสังคม  ราชเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผมก็ขอ 

อนุญาตเสริมเรื่องการทำความสะอาดสุสาน ผมก็อยากจะให้ดูแลสุสานคริสต์ด้วยนะครับ 
ชาวบ้านที่นับถือศาสนาคริสต์เขาก็ได้ฝากผมมา เรื่องการทำความสะอาดบริเวณสุสานคริสต์ 
เช่น ตัดหญ้า บริเวณสุสานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ผมก็ขอฝากท่านประธานสภาไปยังท่าน
นายกฯว่าขอให้ช่วยดูแลทำความสะอาดทั้งสุสานพุทธและสุสานคริสต์ ด้วย ผมก็มีเรื่องที่
จะแจ้งในที่ประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ   

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
(ประธานสภา)  
นายสมพันธ์  ธิวงษา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
(นายกเทศมนตรี) นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ก็ต้องขอขอบคุณท่านสังคม ราชเนตร ที่ได้ 

นำปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านมานำเสนอในที่ประชุมสภาแห่งนี้เพ่ือช่วยกัน
แก้ไขปัญหา สำหรับเรื่องสุสานคริสต์ ผมก็ได้รับเรื่องมาเหมือนกัน ทางฝ่ายบริหารก็ไม่ได้        
นิ่งนอนใจ ทั้งสุสานพุทธและสุสานคริสต์เราก็ต้องดูทั้งสองแห่งเหมือนเดิมนะครับ ผมก็จะได้
สั่งการให้ท่าน ผอ. กองสาธารณสุขฯ ไดด้ำเนินการครับ  
 

/ถ้าหากว่า... 
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ถ้าหากว่าลุงยืนดูแลไม่ไหวก็ให้ท่าน ผอ. กองสาธารณสุขฯ สั่งการลูกน้องของท่านเก็บขยะ 
ตัดหญ้า ทำความสะอาดที่สุสานพุทธและสุสานคริสต์ ให้เรียบร้อย อย่างน้อยอาทิตย์ละสอง
ครั้งก็ยังดี ผมก็ขอฝากท่าน ผอ.ด้วย ก็ขอให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยเพราะว่าพ่ีน้อง
ชาวบ้านก็ได้ร้องเรียนมาที่เทศบาล ทางฝ่ายบริหารก็ต้องสั่งการให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าไป
ดูแลแก้ไข ขอบคุณครับ 

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ขอเชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ 
(ประธานสภา) 
 สอ.สมบูรณ์  ธนะสิทธ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม สิบเอกสมบูรณ์ ธนะสิทธิ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม ขออนุญาตนำเรียนในที่ประชุม ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้พูดถึงเรื่องส่วนงานของ
กองสาธารณสุขฯ เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องการทำความสะอาดสุสาน ก็ขออนุญาตให้ข้อมูล         
ในส่วนของผมก็มีหน้าที่ดูแลกองสาธารณสุขฯ ซึ่งผมเองก็ได้เข้าไปสำรวจที่สุสานก็ได้เห็น
สภาพป่าสุสานอย่างที่ท่านว่า อย่างเรื่องห้องน้ำ เรื่องประตูชำรุด อย่างเรื่องความสะอาดผมก็
ขอน้อมรับ ผมจะไปเน้นย้ำพูดคุยกับลุงยืนคนดูแลสุสานครับ ได้ทำความสะอาดให้ดีขึ้น และ
เรื่องของห้องน้ำที่สุสานผมก็ได้เข้าไปดูมาแล้ว ทั้งห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย และห้องน้ำ
ของพระสงฆ์ ซึ่งสภาพก็ชำรุดจริง ซึ่งประตูห้องน้ำก็เป็นประตูไม้  ห้องน้ำชายสภาพก็คือเป็น
ประตูไม้อัด ซึ่งน่าจะหมดอายุสภาพไม้ร่อนหมดแล้วและนอกนั้นก็เป็นประตูพลาสติกสภาพก็
โยกคอนหมดแล้ว ซึ่งในส่วนชองผมก็ได้ไปดูมาแล้ว ในส่วนของวงกบจะเป็นพลาสติกมันโยก
ทั้งประตู วงกบประตู กลอนประตู และบานพับจะโยกหมดนะครับ เพราะว่าถ้าเปลี่ยนจะต้อง
เปลี่ยนทั้งชุด ในส่วนของวงกบประตูและบานพับแบบของไม้ ถ้าเป็นบานพับของประตูก็จะ
เป็นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าเรานำมาใส่จะเข้ากันไม่ได้นะครับ มันจะหย่อนและจะทำให้มันโยก 
ปิดไม่สนิท ถ้าล๊อกกลอนก็จะยากมากบ ผมไปดูมาแล้วก็มีเกือบทุกห้องนะครับ ห้องน้ำผู้หญิง 
สำหรับห้องน้ำผู้ชายประตูก็ผุนะครับถ้าจะเปลี่ยนก็คงต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับ ซึ่งในส่วน
ของน้ำในห้องน้ำก็ไหลอ่อนนะครับ มันก็เป็นน้ำประปาของเทศบาลเรานะครับ แรงส่งน้ำ
อาจจะไม่พอเพราะว่าอยู่ไกลนะครับจึงทำให้น้ำไหลอ่อนนะครับ  ในส่วนของแผนการ
ซ่อมแซมประตูผมก็ได้คุยกับพนักงานในกองฯแล้วนะครับ มาดูเรื่องงบประมาณต่างๆ ตอน
แรกก็ว่าจะทำแล้วตั้งแต่ที่ผมได้ย้ายมาใหม่ๆแล้วนะครับ ก็พอดีมันมีงานภารกิจด่วนที่แทรก
เข้ามาที่จะต้องโอนงบฯเพ่ิมเพ่ือที่จะนำไปใช้ในงานด่วนก่อนนะครับ เลยทำให้ตรงนี้ อยู่ใน
ลำดับหลังๆไปนะครับ ก็อยู่ในแผนนะครับที่ว่าจะเข้าไปทำอยู่ก็รอให้มีงบประมาณที่เพียงพอ
ก็คงจะเข้าไปดำเนินการ เพราะว่าความต้องการและความเร่งด่วนของบ้านเรานั้นมีเยอะมาก 
เข้ามาวันต่อวันเลย เราต้องแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนเฉพาะหน้าเรื่องนั้น ๆ ไปก่อน ในส่วน
ของการซ่อมแซมประตูก็อยู่ในแผนเหมือนกันซึ่งผมก็คงจะได้ เข้าไปดูแลซ่อมแซมต่อไป ใน
ส่วนที่ได้ดำเนินการก็จะเป็นเรื่องของต้นไม้ที่ทางผู้บริหารและทางสมาชิกสภาก็ได้เข้าไปดู           
ต้นตาลและต้นสักที่มันเอนเอียงเนื่องจากมีลมฝนนั้น ก็ได้เข้าไปดำเนินการตัดออกเรียบร้อย
แล้ว ส่วนเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องขยะที่ขึ้นรูปภาพไปเมื่อสักครู่ เรื่องนี้ก็ขอน้อมรับก็เป็นเรื่อง
ของพนักงานของเราที่รับผิดชอบในงานของตนเองไม่ดีพอ โดยทางท่านนายกและคณะ
ผู้บริหารก็ได้เรียกมาประชุม 2 ครั้งแล้วตั้งแต่ผมได้มาอยู่ที่นี้  ล่าสุดก็เมื่อวันศุกร์ที่ 20 
พฤษภาคม ที่ผ่านมานี้ท่านนายกฯก็ได้รับทราบปัญหาแล้วท่ านก็ได้เรียกพนักงานผู้ปฏิบัติมา
กำชับและสั่งการไปแล้วให้มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้มากกว่านี้  
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เนื่องจากท่ีผมไปสังเกตการทำงานของพนักงานจ้างเหมาก็คือลักษณะพฤติกรรมของพนักงาน
บางคนซึ่งดูแล้วก็คือความรับผิดชอบในงานยังมีไม่เพียงพอ ทำให้การทำงานตรงนี้พลาดอย่าง
ที่ท่านได้เห็นในรูปภาพที่ฟ้องตามสื่อต่าง ๆ แล้ว ผมก็ได้กำชับพนักงานให้ดำเนินการแก้ไขไป
แล้ว ถ้าหากยังไม่ดำเนินการแก้ไขและมีปัญหาอีก หลังจากนี้ผมก็จะมีการคาดโทษและมี
มาตรการซึ่งทางผู้บริหารก็ได้มีมาตรการไว้แล้ว ผมก็น้อมรับและจะนำไปแก้ไขต่อ  ๆ ไป 
ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา) 
นางอรัญญา  ไชยวุฒิ     เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(ผอ.กองการศึกษา)  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางอรัญญา ไชยวุฒิ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ทางกอง

การศึกษาขออนุญาตนำเรียน เนื่องจากว่ามีพนักงานกองการศึกษา จำนวน 2 ราย คือ คุณครู
ทรงยศ ศรีบุญชู หรือครูยอชร์  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จะย้ายไป
สังกัด อบจ.พะเยา ซึ่งได้รับการประสานจากงานทรัพยากรบุคคล ว่าจะย้ายไปในวันที่ 16 
มิถุนายน  2565 นี้ อีกรายก็คือ นายสมยศ  ธะรงค์  หรือพ่อหนิ้ว ตำแหน่ง นักการภารโรง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ซึ่งท่านได้เกษียณอายุราชการ และพนักงานสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอีก 1 ราย คือ นางสาวอนัญญา กองคำ หรือน้องมิ้ว ตำแหน่ง 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ซึ่งจะได้ย้ายไปสังกัด อบต.พระธาตุขิงแกง อำเภอจุน ในวันที่ 1 
มิถุนายน  2565 นี้ ทั้งสองกองจึงได้ปรึกษาหารือกันเพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้อง ๆ 
ที่เขาได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพ่อหนิ้วที่ท่านได้อยู่กับเราจน
เกษียณ ก็เลยกำหนดจัดงานเลี้ยงส่งในวันศุกร์ที่  27 พฤษภาคม  2565 สถานที่ ณ           
ครัวแม่ศรี เวลา 17.00 น. (ห้าโมงเย็น) เป็นต้นไป ก็ถือโอกาสที่ได้มีการประชุมสภาในวันนี้
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมงานและก็มีค่าลงทะเบียนเหมือนกันทุกคน         
ทุกตำแหน่งงาน คนละ 300 บาท หลังประชุมเสร็จก็จะขออนุญาตเช็คจำนวนผู้เข้าร่วม 
เพ่ือที่จะได้นำยอดผู้เข้าร่วมงานไปแจ้งทางร้านครัวแม่ศรีภายในวันนี้ ก็ขออนุญาตนำเรียนที่
ประชุมสภาเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณ ผอ.กองการศึกษา ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ  
(ประธานสภา) 
นายสุริยา  ช้างทรัพย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(เลขานุการนายกฯ)  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสุริยา ช้างทรัพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 

พอดีได้รับปากกับท่านนายกฯเรื่องการประสานแผนกับสมาชิกสภา คือตอนนี้เรื่องของน้ำที่
เคยพูดกับท่านไว้ก่อนนั้นคือจะต้องให้กองช่างประมาณการก่อนแล้วถึงจะนำเข้าระบบแผน
ของ สนทช. (ระบบ thai water plan)ไว้ ถ้าหากว่าท่านจะต้องการดำเนินการเรื่องน้ำ ท่านก็
จะต้องมาหารือกันว่าจะเอาโครงการไหนแล้วต้องให้ช่างประมาณแล้วนำเข้าแผนเรื่องแหล่ง
น้ำไว้นะครับ แต่ถ้าท่านไม่ทำไว้พอถึงเวลาท่านจะมาว่าทำไมไม่ทำโครงการนั้นโครงการนี้ 
งบประมาณเท่านี้ ทำไมไม่ของบประมาณไป มันก็ขอไปไม่ได้เพราะว่าโครงการไม่มีในแผน
ของแหล่งน้ำ อย่างเช่นโครงการหมู่ 4 ที่จะทำประปา ตอนนี้ก็มอบให้กองช่างไปประมาณ
การไว้แล้วก็ฝากไปติดตามที่กองให้ด้วยเพราะว่าช่างเอาไปประมาณแล้วจะได้ให้เจ้าหน้าที่ที่
จัดทำแผนนำโครงการเข้าบรรจุไว้ในระบบแผนฯน้ำให้ ถ้าหากสมาชิกสภาท่านอ่ืน ๆ มีความ
ประสงค์จะจัดทำโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำหรือแหล่งน้ำอ่ืน ๆ  
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แต่ต้องใช้งบประมาณเยอะและเกินศักยภาพของเทศบาล หลักห้าแสน ถึงหลักล้าน ก็จะต้อง
ไปขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบภัยแล้ง ก็เหมือนกับที่เราได้ขอรับไปแล้วและ 
ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3 - 4 โครงการ แต่จะต้องนำโครงการนั้น ๆ เข้าบรรจุไว้ใน
แผนฯน้ำไว้ก่อน ผมก็ขอฝากท่านสมาชิกสภาว่ามีโครงการไหนบ้างที่พ่ีน้องชาวบ้านได้ฝาก
ท่านมาก็ขอให้ท่านมาประสานพูดคุยกันก่อนแล้วค่อยแจ้งให้ทางกองช่างไปประมาณให้แล้ว
ค่อยนำไปเข้าแผนฯ ผมก็ขอฝากท่านสมาชิกสภาไว้เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านเลขานายกเทศมนตรี ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ 
(ประธานสภา) 
นายเขียนทอง  คำนวล เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
(รองนายกเทศมนตรี) ประชุมทุกท่าน ผม นายเขียนทอง คำนวล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ขออนุญาตท่าน

ประธานสภา เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับรถตู้ ผมก็เพ่ิงจะได้เห็น
คำสั่งเมื่อสักครู ่กระผมในฐานะประธานกรรมการฯ ก็จะมีอยู่ 7 ท่าน ประกอบด้วย  

       1. นายเขียนทอง  คำนวล   ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี       ประธานกรรมการ  
    2. นายสมบูรณ์  แข่งขัน     ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี             กรรมการ  
    3. นายเชิดพงค์  อัมพุธ    ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด               กรรมการ  
    4. จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ       กรรมการ  
    5. นายกฤษณพันธ์  ผดุงศร  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2    กรรมการ  
    6. นายธวัช  ไชยวุฒิ          ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2    กรรมการ  
    7. สอ.ทวีศักดิ์ พละศักดิ ์    ตำแหน่ง หน.ฝ่ายอำนวยการ      กรรมการ/เลขานุการ  

คณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน ก็มีอำนาจหน้าที่ตรวจรับรายละเอียดของพัสดุที่เราจะรับโอนตั้งแต่
นี้ไปภายในไม่กี่วันนี้ ตอนนี้ผมก็ได้มอบหมายให้จ่าเอกณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ ได้ไปติดต่อ
ประสานงานไปยังขนส่งจังหวัดพะเยาวันนี้ว่าให้ไปติดต่อเพ่ือขอต่อทะ เบียนรถยนต์ให้
เรียบร้อย หลังจากนั้นอุปกรณ์ที่ว่าสั่งไปประมาณ 6 - 7 รายการนั้น ใช้งบประมาณอยู่
ประมาณสองหมื่นกว่าบาท ซึ่งตอนนี้งบประมาณเราก็มีแล้ว โดยที่ไม่ใช้งบประมาณของ
เทศบาล เงินที่ผมรับมาจากนายไชโย ในวันก่อนเป็นเงินทั้งสิ้น 30,841 บาท และวันนี้ก็จ่าย
ให้จ่าเอกณัฐวรรธน์ ไปต่อทะเบียนรถยนต์เป็นเงิน 2,000 บาท และค่าน้ำมันรถตู้อีกเป็นเงิน 
1,000 บาท เพ่ือไปดำเนินเรื่องตรงนี้  กระผมในนามประธานคณะกรรมการ จะรีบ
ดำเนินการให้เร็วที่สุดหลังจากเสร็จเรียบร้อย ผมก็จะได้นัดคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ       
เพ่ือมาตรวจสอบสภาพรถให้มันเรียบร้อย และก็จะขอเปิดการประชุมสภาอีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้
ผมก็ขอนำเรียนแจ้งเพื่อทราบไว้เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ขอบคุณท่านรองฯนายกเขียนทอง คำนวล ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ครับ  
(ประธานสภา) 
นายสมพันธ์  ธิวงษา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
(นายกเทศมนตรี) นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ผมก็ขออนุญาตเสริมที่ท่านรองฯเขียนทอง

ที่ได้ชี้แจงเรื่องรถตู้ ผมก็ขอเสริมอีกนิดเรื่องที่เราจะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญอีกไม่กี่วัน 
ตอนนี้ท่านสมาชิกสภาจะให้เจ้าหน้าที่นำรถไปตรวจสภาพและต่อภาษีรถยนต์ให้เรียบร้อย
ก่อน สภาถึงจะมีมติเห็นชอบรับโอนหรือว่าอย่างไร นะครับ  

 
/นายศรีคำ.... 
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นายศรีคำ อินต๊ะสาร ผมก็ขออนุญาตตอบแทนท่านสมาชิกสภานะครับ เมื่อกี้ผมก็ได้ปรึกษากับหัวหน้าแล้วว่าให้  
(ประธานสภา)     ไปตรวจสภาพรถและต่อภาษีให้เรียบร้อย ถ้าทัน เราก็นำเสนอญัตติเข้าในสมัยประชุม        

สมัยที่ 2 ครั้งที ่2 ของที่ขาดเหลือเล็ก ๆ น้อยก็เอาใส่ไปก่อนเพ่ือให้ทันนำเข้าประชุม นะครับ  
นายสมพันธ์  ธิวงษา คืออย่างนี้ ผมอยากจะให้สมาชิกสภาทุกท่านได้คุยกันให้เรียบร้อยเพ่ือให้ได้ข้อสรุปกันในวันนี้ 
(นายกเทศมนตรี) ถ้าว่าเราจะเปิดประชุมสภาอีกครั้งเราก็ต้องไม่ต้องได้ถกเถียงกันอีก ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้

พูดคุยกันเมื่อสักครู่ คือ ให้ไปตรวจสภาพรถ และไปต่อภาษีรถประจำปี และให้ซื้ออุปกรณ์
ของรถตู้ฉุกเฉินให้เรียบร้อยใช่ไหมครับ แล้วเรื่องขออนุญาตใช้รถ ครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร ในส่วนเรื่องขออนุญาตใช้รถ และถ้าหากไปต่อภาษีเรียบร้อยแล้วในรถมีอุปกรณ์พร้อมแล้ว 
(ประธานสภา)      ตามที่ผมได้ปรึกษาทางสมาชิกสภานะครับ ถ้ามีครบทุกอย่างแล้ว สภาก็จะมีมติเห็นชอบ        

รับโอนรถไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล และการขออนุญาตต่าง ๆ ก็คงจะง่ายขึ้น นะครับ    
นายสมพันธ์ ธิวงษา ถ้าหากว่าตรวจสภาพรถ และต่อภาษีรถเรียบร้อยแล้ว และอุปกรณ์ในรถครบ ทางสภาก็ 
(นายกเทศมนตรี) สามารถรับโอนได้เลยใช่ไหม ครับ  
นายศรีคำ อินต๊ะสาร แต่ก็ต้องอยู่ที่คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้รายงานผลการตรวจว่าสภาพรถพร้อมใช้หรือไม ่
(ประธานสภา)      ถ้าคณะกรรมการรายงานว่ารถมีความพร้อมแล้ว สภาก็สามารถรับได้เลยครับ ถ้าทันในสมัย

ประชุมสมัยนี้เราก็เปิดประชุมได้เลยก็ไม่ต้องได้ขออนุญาตเปิดสมัยประชุมสมัยวิสามัญแล้ว  
นายสมพันธ์  ธิวงษา ถ้าหากว่าสภามีมติเห็นชอบรับโอนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปขออนุญาตในการใช้รถ การใช้วิทยุ  
(นายกเทศมนตรี) ให้เรียบร้อยใช่ไหม ครับ  
นายศรีคำ อินต๊ะสาร ใช่แล้วครับ ก็ขอขอบคุณท่านนายกฯที่ได้แจ้งในที่ประชุมสภาให้ทราบและเข้าใจตรงกัน ถ้า 
(ประธานสภา)      หากทางคณะกรรมการแจ้งว่ารถมีความพร้อมแล้ว ทางสภาก็สามารถรับโอนได้ในสมัยประชุม

นี้เลย เพราะเรากำหนดจนถึงวันที่ 30 พ.ค. 2565 เราก็ไม่ต้องได้ขออนุญาตเปิดประชุมสภา 
สมัยวิสามัญ นะครับ ที่ประชุมคงเข้าใจตรงกันตามนี้ ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ   

นายเชิดพงค์  อัมพุธ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
(เลขานุการสภาฯ) นายเชิดพงค์ อัมพุธ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ผมก็ขออนุญาตแจ้งเรื่องการจัด

กิจกรรมจิตอาสา ประจำวันพุธที่ 3 ของเดือน มิถุนายน ก็จะตรงกับวันพุธที่ 15 มิถุนายน 
2565 ซึ่งเราก็จะได้เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล ไปพัฒนาที่สุสานพุทธ 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาก็เนื่องจากมีหนังสือสั่งการมาจากกระทรวงมหาดไทย ผมก็ขอเรียน
เชิญท่านสมาชิกสภาที่ไม่ติดภารกิจอะไร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตามวันที่ผมได้กล่าวเมื่อ
สักครู่ และผมก็จะขอหารือในที่ประชุมสภาว่าจะไปพัฒนาที่สุสานพุทธก่อนมีความเหมาะสม
หรือไม่ หรือเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสถานที่ได้ ครับ  

นายสมพันธ์  ธิวงษา เราก็แบ่งทีมงานในการทำกิจกรรมจิตอาสาการ ในการพัฒนาก็ได้ นะครับ  
(นายกเทศมนตรี)   
นายเชิดพงค์  อัมพุธ อาจจะแบ่งทีมงานเป็น 2 ทีม ทำกิจกรรม 2 แห่ง ก็ได้หรือทีป่ระชุมมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
(เลขานุการสภาฯ) บ้าง ครับ  
นายสงกรานต์ มากสุก  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล 
(สมาชิกสภา เขต 1) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสงกรานต์ มากสุก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผม         

ขออนุญาตเสนอเรื่องที่เราจะไปจิตอาสาเราไปช่วยกันซ่อมแซมประตูห้องน้ำที่สุสานที่ชำรุด
เราก็ไปประมาณการมาก่อนว่าจุดไหนที่สมควรจะเปลี่ยนเราก็ช่วยกันเปลี่ยนเพ่ือให้ประตู        
สามารถใช้ได้จะดีหรือไม่ครับ เราไม่ต้องไปจ้างเหมาคนอ่ืนมาทำ เพราะวันนี้เราก็มีกิจกรรม
จิตอาสากันอยู่แล้ว เราก็มาช่วยกันซ่อมอย่างนี้จะดีหรือไม่ ครับ   

/นายเชิดพงค์... 
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นายเชิดพงค์  อัมพุธ ก็สามารถทำได้ครับ พอดีทางกองสาธารณสุขฯ จะได้มีคนไปช่วย ตรงไหนที่มันเร่งด่วนเราก ็
(เลขานุการสภาฯ) หารือนอกรอบก่อนในส่วนของผู้บริหารสามารถไปขอของสมาคมเพ่ิมเติม  ถ้าหากว่ามัน

เร่งด่วนเราสามารถคุยได้นะครับ เพราะว่างบประมาณของสมาคมก็มีเยอะอยู่ ในส่วนของผม
ก็ขออนุญาตนำเรียนเรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาให้ที่ประชุมทราบเท่านี้ก่อน ส่วนเรื่อง           
แนวเขตเราก็มาคุยกันนอกรอบกันก่อนดีกว่า ขอบคุณครับ  

นายศรีคำ อินต๊ะสาร  ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ต่อไปขอเชิญท่านอ่ืน ๆ ถ้าไม่มีใครแสดงความคิดเห็นเรื่อง 
(ประธานสภา) อ่ืน ๆ แล้วผมในนามประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำก็ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมสภาในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและผ่านพ้น
ไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้        
ผมขอปิดการประชุม ครับ 

ปิดประชุมเวลา   13.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ลงชื่อ... 
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(ลงชื่อ)          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 (นายเชิดพงค ์อัมพุธ) 
                                  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
 

ด้วย ทางเลขานุการสภาได้ถอดเทปและพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 และให้ทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้อ่านและตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงลายมือชื่อ         
ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามรายชื่อดังนี้ 
 
 
 

(ลงชื่อ)            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
      (นายธวัช  ไชยวุฒิ) 
     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เขต 2 

 
 
 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายนาน ราชเนตร) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เขต 1 
 
 

 
(ลงชื่อ)              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                         

                   (นายสกานต ์ แปงศรี) 
                                        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เขต 2 

 
สภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วในคราว 

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 จึงขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลตำบล 
บ้านถ้ำ ได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)          
     (นายศรีคำ  อินต๊ะสาร) 

                 ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
 
 


